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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 8 มิถนุายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ รวบนายก อบต. หนองหงส ์กับพวก เรียกสินบนก่อสร้างอาคารโรงงาน  

8 หมื่นบาท 
4 

2 สยามรัฐออนไลน์ นายก ทต.หัวทะเล วาดฝันโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัว
เตรียมยกฐานะเป็น ทม. 

6 

3 สยามรัฐออนไลน์ "วิปรัฐบาล" สั่งลุยผ่าน พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน 9 มิ.ย.นี้ ไม่สนฝ่ายค้าน

โหมโรงประกาศคว่่า 

8 

4 INN ออนไลน์ ก้าวไกลเตรียม ส.ส. 11 คนช่าแหละ พ.ร.ก. เงินกู้ 9 

5 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" พยักหน้าเชื่อ สภาถก พรก. กู้เงิน 5 แสนล้านผ่าน ด้าน ครม.  

จ่อเยียวยา พนง. ราชการได้รับผลกระทบโควิด 

10 

6 ข่าวสดออนไลน์ 'อนุชา ' มั่นใจ ถก พ.ร.ก. กู้ เงิน 5 แสนล้าน ผ่านฉลุยไม่มีปัญหา 

กับพรรคร่วมแน่ 

11 

7 สยามรัฐออนไลน์ “วิ รั ช” ปัดข่ าวจัดงบลับให้ผู้ มี ผู้ อ่ านาจ มั่ นใจกรมควบคุมโรค 

ลุ้นได้งบเพ่ิมสู้โควิด 

13 

8 ส่านักข่าวไทยออนไลน์ ไม่พบความผิดปกติในงบลับ 14 

9 ส่านักข่าวไทยออนไลน์ “วิษณุ” ไม่ตอบ ฝ่ายค้านข้องใจตั้งงบฯ ลับ แจง พ.ร.ก. กู้เงิน 15 

10 สยามรัฐออนไลน์ "เรืองไกร" ยื่น "ปธ. ชวน" เตือน "ส.ส." ตัดงบตามใจชอบ  
ระวังฝ่า ม.144 

16 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ไพบูลย์' คาดพิจารณา 'ร่างแก้รัฐธรรมนูญ' 22 - 23 มิถุนายน นี้ 17 
12 คมชัดลึกออนไลน์ "พรรคพลัง" เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการ 

บริหารพรรค 18 ก.ค. 64 
18 

13 มติชนออนไลน์ พรรคพลัง เคาะจัดประชุมใหญ่ 18 ก.ค. อุบชื่อหัวหน้าพรรค  
พร้อมเชิญ ‘อดีตขุนคลัง’ ปาฐกถาด้าน ศก. 

21 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หน่อย ' เขย่าเพ่ือไทย ! น่าทัพไทยสร้างไทย ประกาศแต่ ไก่โห่ 
ส่งผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 350 เขต 

22 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 มติชนออนไลน์ ไทยสร้างไทย ตั้ง ‘คุณหญิงหน่อย’ ประธานพรรค ลุยตั้ง 8 สาขา 

พร้อมสู้เลือกตั้ง 350 เขต 
24 

16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ไทยสร้างไทย ' มีมติตั้ง 'หญิงหน่อย ' นั่งประธานพรรค พร้อมส่ง
เลือกตั้ง 350 เขต 

26 

17 มติชนออนไลน์ ‘ณัฐพล’ ชี้พรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่ ต้องส่งรายละเอียดมาให้ 
ศบค. ดูก่อน – ท่าตามมาตรการ สธ. 

28 

18 แนวหน้าออนไลน์ ‘อนุชา’ ยันไม่เคยได้ยิน ‘บิ๊กป้อม’ พูดประชุมพรรค 20 มิ.ย. นี้  
เปรยไม่มีเรื่องปรับพ้นเลขาฯ พปชร. 

29 

19 MGR ออนไลน์ กล้ากางหลักฐาน ส.ส. พรรคใหญ่ รับลงทะเบียนผ่านไลน์ ส่อล็อก
โควตาวัคซีนเข้าข่ายหาเสียง 

30 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กติกาที่คุมอยู่ 31 

2 คมชัดลึกออนไลน์ กรุงเทพร้อน "อู๊ดด้า" ออนทัวร์เจอทีมหลานแม้ว 32 

3 มติชนออนไลน์ การเมือง เข้มข้น ‘ภูมิใจไทย’ ในบท ‘ราชสีห์’ ต่อ ‘งบประมาณ’ 34 
4 คมชัดลึกออนไลน์ ราก "รองฯ ตู้" ค่ายถาวรฟาร์ม 40 ปี ปากน้่าโพ 36 
5 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
มนต์รัก หนองผัก ‘ขยะแขยง’ 38 

6 ข่าวสดออนไลน์ พูดอย่าง โหวตอีกอย่าง 41 
7 ข่าวสดออนไลน์ สัมพันธ์ การเมือง ระหว่าง ประยุทธ์ อนุทิน เหมือนแก้วที่ร้าว 42 
8 สยามรัฐออนไลน์ คิกออฟ "ฉีดวัคซีน" คิกออฟ "การเมือง" ! 43 
9 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทย เปิดแผล งบราชการลับ ขยี้ กล่องดวงใจ ‘ความมั่นคง’ 45 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ชัชชาติิ" เว้นระยะ (ไม่ห่าง) เพ่ือไทย เร่งแต้ม ทิ้งห่าง “จักรทิพย์” 46 
11 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
E-DUANG : ปฏิมา เพ่ือไทย ปรับ LOOK ความเป็นจริง พลังประชารัฐ 48 
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วันที่ 8 มิถุนายน 2564 - 10:44 น. 
รวบนายก อบต.หนองหงส์ กับพวก เรียกสินบนก่อสร้างอาคารโรงงาน 8 หม่ืนบาท 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผู้บังคับการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ผบก.ปปป.) พร้อม พ.ต.อ.ศราวุธ ศรีสุขศิริพันธ์ ผกก. 2 บก.ปปป. , 
พ.ต.อ.พยงค์ เอ่ียมสกุล ผกก.3 บก.ปปป.น่าก่าลังจับกุนายพยน เจริญสุข อายุ 67 ปี และนายบุญมี พุทธประเสริฐสน 
อายุ 51 ปี  ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานร่วมกัน เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส่าหรับตนเอง หรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบฯ,เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ิโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใด,เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส่าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ
ชอบฯ” พร้อมของกลางเงินสด 80,000 บาท เอกสารหนังสือ อบต.หนองหงส์ ส่าหรับแจ้งผู้ขออนุญาต ,ใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม,ใบรับแจ้งขอก่อสร้าง,แบบก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงงานของบริษัท ไทยยูวอน อิเล็กทรอนิกส์ จ่ากัด และ
แบบก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงงานชั้นเดียวของบริษัท ไทยยูวอน อิเล็กทรอนิกส์ จ่ากัด ที่นายพยน และนายบุญมี ได้
เห็นชอบออกให้กับผู้เสียหาย 
  พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่าส่าหรับการจับกุมครั้งนี้ มีผู้เสียหาย มาแจ้งความร้องทุกข์กับต่ารวจ กก.2 
บก.ปปป.ว่าเมื่อวันที่  25 พ.ค.ที่ผ่านมา ถูกนายพยน เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองหงษ์  
อ.พานทอง จ.ชลบุรี  คือ เรียกรับทรัพย์สินเป็นเงิน 100,000 บาท จากผู้ เสียหาย เ พ่ือแลกกับการที่  อบต. 
หนองหงษ์ จะออกหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างให้กับผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายได้รับการว่าจ้าง จาก บริษัท ไทยยูวอน
อิเล็กทรอนิกส์ จ่ากัด ในการก่อสร้างดัดแปลงอาคารโรงงาน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หากไม่ได้รับหนังสือรับแจ้งการ
ก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสียหายก็ไม่ สามารถก่อสร้างดัดแปลงอาคารได้ 
  ต่อมา ผู้เสียหายได้โทรศัพท์ไปคุยกับ นายพยน และ นายบุญมี ซึ่งเป็น ผอ.กองช่าง อบต.หนองหงษ์ ว่าตนได้ 
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทุกอย่างถูกต้องแล้ว แต่นายพยน กับพวก ยืนยันที่จะให้ผู้เสียหายน่าเงินมามอบให้ แต่ลด
เหลือ 80,000 บาท ซึ่งนายพยน กับพวกอ้างว่าคนอ่ืนที่มาขออนุญาตก่อสร้างลักษณะนี้ ก็ต้องเสียเงินแบบนี้ทุกคน 
  
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B3.jpg
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ผู้เสียหายจึงน่าหลักฐานเป็นเสียงการสนทนาที่มีการเรียกรับทรัพย์สนดังกล่าว พร้อมหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

มาแจ้ งความให้ต่ ารวจเอาผิด กระทั่ งชุดปฏิบั ติการ นัดหมายกับผู้ เ สี ยหาย วางแผนในการเข้ าจั บกุ ม  
ก่อนลงพ้ืนที่สังเกตการณ์บริเวณส่านักงาน อบต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี จากนั้นจึงให้ผู้เสียหายน่าเงินสด 
80,000 บาท บรรจุใส่ไว้ในซองจดหมายสีน้่ าตาลที่ลงลายมือชื่อของผู้ เสียหายไว้ภายในซองเพ่ือเป็นต่าหนิ  
แล้วติดต่อส่งมอบเงินให้นายพยน โดยนายพยน ให้น่าเงินไปมอบกับนายบุญมี เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าสังเกตการณ์อยู่  
พบการกระท่าผิดชัดเจน จึงเข้าจับกุมทั้งคู่ส่งด่าเนินคดี 

ด้าน พ.ต.อ.ศราวุธ  กล่าวว่าภายหลังจับกุมนายพยนกับพวกและสอบสวนปากค่าเบื้องต้นให้การปฎิเสธ ก่อน
ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในวงเงินคนละ 400,000 บาท 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2764792  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2764792
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7 มิถุนายน 2564 17:48 น.   
นายก ทต.หัวทะเล วาดฝันโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวเตรียมยกฐานะเป็น ทม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 มิถุนายน ที่ห้องประชุมส่านักงานเทศบาลต่าบล (ทต.) หัวทะเล อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา ร้อยต่ารวจโทวิโรจน์ มณเฑียรทอง ประธานสภา ทต.หัวทะเล จัดการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1 พ.ศ 2564 ซึ่งมีระเบียบวาระส่าคัญนายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายก ทต.หัวทะเล แถลงนโยบายในการบริหารงาน โดยมี
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ผู้น่าชุมชนและชาว ต.หัวทะเล มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่น 

นายเอกภพ นายก ทต.หัวทะเล เปิดเผยว่า หลักส่าคัญเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งร่วมคิด ร่วมท่า ร่วม
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาร่วมก่าหนดทิศทางการพัฒนา ด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน
การพัฒนา ต.หัวทะเล ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาต้องเผชิญกับภาวะการเมือง
ระดับชาติที่มีความผันผวน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ภาคธุรกิจหลาย
แห่งต้องปิดกิจการ ประชาชนว่างงานจ่านวนมาก รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลดลง การบริหารต้อง
อาศัยยุทธศาสตร์และการวางแผนงานที่ดี การประสาน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงและ
ครอบคลุมต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติโดยมีนโยบายการพัฒนา 7 ด้าน 1.นโยบายด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสวัสดิการและอุบัติภัยต่าง ๆ 3. 
นโยบายด้านเศรษฐกิจ 4.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5.นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 6.นโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 7.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210607/8b50221b8c45ffd15029fe772394b983e3b38402c36f9e1a67db68a65a832f1b.jpeg?itok=pLC0p-tG
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ทั้งนี้ ต.หัวทะเล มีขนาดพ้ืนที่ 15.59 ตารางกิโลเมตร ลักษณะกายภาพถือเป็นเขตชานเมืองโคราชท่าให้มีการ

ขยายตัวในทุกๆ ด้าน นโยบายเร่งด่วนคือการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมรองรับและเชื่อมโยงต่อการ
ขยายตัวของเมืองจึงมีความส่าคัญมาก ปัญหาเร่งด่วนคือการบริหารจัดการน้่าที่ไหลผ่านในพื้นที่รองรับและแก้ไขปัญหา
น้่าท่วมซ้่าซาก การแก้ไขปัญหาจราจรที่สอดคล้องไม่สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนน่าไปสู่การ
พัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน การพัฒนาตลาดน้่าถนนคนเดินและสวนสาธารณะบึงหัวทะเลให้เป็นสถานที่พักผ่อน 
ออกก่าลังกาย แหล่งเรียนรู้ การแข่งขันกีฬา แหล่งเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้และเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
หัวทะเลในอนาคต 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250932  
  

https://siamrath.co.th/n/250932
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7 มิถุนายน 2564 14:00 น.  
"วิปรัฐบาล" สั่งลุยผ่าน พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน 9 มิ.ย.นี้ ไม่สนฝ่ายค้านโหมโรงประกาศคว่ า 
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า วันนี้จะมีประชุมวิปรัฐบาลเกี่ยวกับการพิจารณา
พ.ร.ก.ให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เ พ่ิม เติมพ.ศ .  2564 วง เงิน  5 แสนล้ านบาท ในวันที่  9มิ . ย .  นี้  โดย เราจะมีการ เตรี ยความพร้อม  
ส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะมีผู้อภิปราย 12 คน และส.ส.รัฐบาลรวม 25 คน โดยจะให้เวลาฝ่ายละ 9 ชั่วโมง เชื่อว่า
ฝ่ ายค้ านคงจะใช้ เ วลาครบ ส่ วนฝ่ ายรัฐบาลจะใช้ เ วลาครบ 9 ชั่ ว โมงหรือไม่  ขอรอดูสถานการณ์ก่อน  
ถ้าเป็นไปได้คาดว่าจะจบภายในหนึ่งวัน แต่ถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่ลดผู้อภิปรายอาจจะใช้เวลา 2 วัน 

เมื่อถามว่าฝ่ายค้านประกาศจะไม่ให้พ.ร.ก.ดังกล่าวผ่านสภา นายวิรัช กล่าวว่า ฝ่ายค้านก็พูดเหมือนตอน
พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่บอกว่าจะไม่ให้ผ่าน แต่เราก็ผ่านมาได้ 
อย่างไรก็ตาม การประชุมวิปรัฐบาลในครั้งนี้จะมีมติว่าต้องผ่านพ.ร.ก.ฉบับนี้ แม้ว่าการอภิปรายจะเป็นแบบราชสีห์ แต่
การโหวตต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250818  
  

https://siamrath.co.th/n/250818
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210607/8ec9355efc30b870b53a737222fee8becf6c16628d61d0e8cfa152425d73425c.jpg?itok=In6uBt3Z
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08 มิถุนายน 2021 - 07:46 
ก้าวไกลเตรียม ส.ส.11 คนช าแหละ พ.ร.ก. เงินกู้ 
 

 
 
ก้าวไกล เตรียมส.ส. 11 คน ช าแหละ พ.ร.ก.เงินกู้ ย้ าไม่เห็นด้วยในการกู้เงินเพราะไม่เห็นด้วยกับวิธีการใช้เงินซึ่งที่
ผ่านมามีปัญหา 

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เปิดเผยกับส่านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเตรียม
ความพร้อมของพระก้าวไกลในการประชุม พระราชก่าหนด(พ.ร.ก.) เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ว่า พรรคก้าวไกลได้
เตรียมการวางแผนเรื่องการอภิปรายเรื่องการเสนอแนะผ่านไปยังตัวคณะรัฐมนตรี ซึ่งในวันนี้จะมีการประชุมพรรคเพ่ือ
ซักซ้อม การอภิปรายรวมถึงหามติพรรค ว่าจะโหวตในทิศทางใด ซึ่งผู้ที่จะอภิปรายในนามพรรคก้าวไกลคาดว่าไม่เกิน 
11 คน 

เบื้องต้น ที่ได้มีการหารือกันพรรคก้าวไกลจะไม่รับ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ที่ไม่รับไม่ได้คัดค้านในเรื่อง
การกู้เงิน เพราะเชื่อว่าการกู้เงินเป็นเรื่องที่จ่าเป็นแต่สิ่งที่คัดค้านคือไม่เห็นด้วยกับวิธีการใช้เงินซึ่งที่ผ่านมามีปัญหา 
  
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_120016/  
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_120016/
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 8 มิถุนายน 2564 09:30 น.   
"วิษณุ" พยักหน้าเชื่อ สภาถก พรก.กู้เงิน 5 แสนล้านผ่าน ด้าน ครม. จ่อเยียวยา พนง. ราชการได้รับผลกระทบ 
โควิด 
 

 
 

เมื่อเวลา 08.50 น. ที่ท่าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีที่เสนอให้ครม. พิจารณาข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตราก่าลังและกลไกการ
บริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน
วันเดียวกันว่า ตนยังไม่เห็นในวาระ ส่วนจะเสนอในวาระจรหรือไม่นั้นยังไม่ทราบ 

เมื่อถามถึงการพิจารณาพระราชก่าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ของสภาในวันที่ 
9 มิ.ย. คิดว่าไม่น่ามีปัญหาติดขัดอะไรใช่หรือไม่ นายวิษณุ ไม่ได้กล่าวอะไรเพียงแต่พยักหน้า 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/251030  
  

https://siamrath.co.th/n/251030
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210608/8eac8b2c58e76d98eb3ec734f32e6db7f4011398bdb2b228902ce033b67e1a92.jpeg?itok=crEkH6xo
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8 มิ.ย. 2564-10:00 น. 
'อนุชา' ม่ันใจ ถก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านฉลุยไม่มีปัญหากับพรรคร่วมแน่ 
 

 
 
“อนุชา” ม่ันใจ ถกพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านฉลุยไม่มีปัญหากับพรรคร่วมแน่ ปัดไม่เคยได้ยิน “บิ๊กป้อม” พูด
ประชุมพรรค 20 มิ.ย. ยังไม่มีเรื่องปรับพ้นเลขาพปชร. 

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 8 มิ.ย.64 ที่ท่าเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี ใน
ฐ า น ะ เ ล ข า ธิ ก า ร พ ร ร ค พลั ง ป ร ะช า รั ฐ  ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ ถึ ง ค ว า ม พร้ อ ม ก า ร พิ จ า ร ณ า  พ . ร . ก . กู้ เ งิ น  5  
แสนล้าน ในสภาฯวันที่ 9 มิ.ย. ว่า คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร ส.ส.ทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลคงเล็งเห็น
ความส่าคัญในความจ่าเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เงิน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ทีจ่่าเป็นต้องเตรียมงบประมาณมา
ด่าเนินการช่วงวิกฤตนี้ ถือเป็นความจ่าเป็นเร่งด่วน จึงไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรในการพิจารณา 

เมื่อถามว่าความเข้าใจในเรื่องการจัดสรรงบ ระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคภูมิใจไทยไม่น่าจะเกิดปัญหา
ขึ้นอีกใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวปฏิเสธว่า ไม่มี  ที่ผ่านมาหลายคนมองว่ามีปัญหาเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของ
สมาชิกบางคน ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตาม ซึ่งเราต้องถือว่าทุกพรรคมีเอกสิทธิมีความคิดของตัวเอง แต่ถึงเวลาที่ต้อง
คิดเพ่ือส่วนรวมก็ต้องคิดอีกอย่างหนึ่งได้ ความแตกต่างทางความคิดของนักการเมืองในลักษณะปัจเจกบุ คคลอาจมีได้
เป็นปกติธรรมดา 

เมื่อถามว่าที่มีการพิพากษ์วิจารณ์กรอบการใช้งบประมาณที่กว้างเกินไป กลัวซ้่ารอยพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านๆก่อน
หน้านี้ นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกเรื่อง รวมไปถึงพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านๆที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกข้อ มั่นใจ
ว่าจะไม่เป็นประเด็นปัญหา 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐเตรียมจัดประชุมใหญ่วันที่ 20 มิ.ย. ที่ขอนแก่น นายอนุชา กล่าวว่า 
เรื่องนี้ยังไม่ทราบ กก.บห.พรรคยังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ 

เมื่อถามว่า ในฐานะเลขาธิการพรรคเมื่อมีข่าวออกมาเช่นนี้ ท่านยังไม่ทราบอีกหรือ นายอนุช า กล่าวว่า  
ยังไม่มีการแจ้งเข้ามา ส่วนการประชุมพรรควันเดียวกันนี้จะแจ้งในเรื่องดังกล่าวหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ เพราะไม่เคยคุย
กันก่อน และยังไม่เคยพูดคุยกันเป็นการภายใน อีกทั้งยังไม่เห็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯในฐานะหัวหน้า
พรรคพปชร.พูดว่า กระไร 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg
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เมื่อถามว่า ในฐานะเลขาธิการพรรค มองว่าช่วงเวลานี้เหมาะสมที่จะจัดประชุมใหญ่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า 
“เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับเสี่ยงส่วนใหญ่ของกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ก็ต้องไปว่ากัน และ
ยิ่งเป็นประเด็นส่วนตัวของผมยิ่งไม่อยากไปแสดงความคิดเห็น ผมให้เกียรติทุกคนที่ท่างานในพรรค และให้เกียรติกับ
กรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคที่ท่านต้องดูแลและปกครองพรรค ดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องเป็นเรื่องของส่วนรวม” 

เมื่อถามย้่าว่า ที่บอกว่าเป็นประเด็นส่วนตัว หมายความว่าจะปรับต่าแหน่งเลขา ตามที่มีข่าวออกมาใช่หรือไม่ 
นายอนุชา กล่าวปฏิเสธว่าไม่ใช่ เพียงแต่เห็นว่ามีประเด็นนี้ในสื่อ ซึ่งตนยังไม่ทราบว่ามาจากไหน แต่ยืนยันอีกครั้งว่า 
ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เคยได้ยิน 

เมื่อถามว่า จะพูดคุยเรื่องนี้กับหัวหน้าพรรคหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ก็ไม่เห็นท่านว่าอย่างไร และท่านก็ยัง
ไม่ได้ว่าอะไรในเรื่องนี้ และหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้เอ่ยให้คนในคณะรัฐมนตรีรับทราบจึงสรุปว่ายังไม่มีประเด็น 

เมื่อถามย้่าว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ยังมั่นใจในต่าแหน่งเลขาธิการพรรคใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่ได้คิดอย่างนั้น 
อย่างที่ทุกคนรู้จักตนมา ตนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6441132  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6441132
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สยาม 
 
7 มิถุนายน 2564 13:54 น.   
 “วิรัช” ปัดข่าวจัดงบลับให้ผู้มีผู้อ านาจ ม่ันใจกรมควบคุมโรคลุ้นได้งบเพิ่มสู้โควิด 
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่รัฐสภา บริเวณหน้าห้องงบประมาณ (สผ.) ชั้น4 โซนกลาง นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กล่าวถึงการพิจารณาของคณะกมธ.ฯ ว่า วันนี้คณะกมธ.จะพิจารณาในส่วนของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งจะเป็นการสนทนาธรรมประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นภาพรวม ข้อมูล ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ
งบประมาณรายจ่าย 4 หน่วยงาน และกระทรวงการคลัง จ่านวน 1 หน่วยงาน 1 กองทุน จากนั้นจะเข้าสู่รายละเอียด 
ซึ่งหน่วยงานแรกๆจะไม่เร่งรีบ จะเปิดโอกาสให้กมธ.ซักถามเต็มที่ ส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบลับนั้น เท่าที่
ทราบงบลับไม่ได้มีอยู่ในกระทรวงกลาโหม ส่านักนายกรัฐมนตรี เท่านั้น แต่ยังมีอยู่ในกรมสรรพากร สรรพสามิต ต่ารวจ 
ป.ป.ง. อย่างไรก็ตาม ถ้าฝ่ายค้านเห็นว่ายังมีงบลับซ่อนอยู่ที่ใด ขอให้ช่วยกันเปิดว่ามีอยู่ตรงไหนบ้าง เรื่องแบบนี้เปิดเผย
อยู่แล้ว ทางคณะกมธ.จะพูดคุยกันในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบงบลับ ตามธรรมเนียมจะให้ประธานใน
ที่ประชุมดูว่าใช้อะไรบ้าง แล้วก็ส่งคืน ถือเป็นความลับ เพราะฉะนั้นคนที่จะได้ดูงบลับก็คือคนที่นั่งประชุมในช่วงเวลา
ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาตนก็ไม่เคยเห็นเช่นกัน 

“งบลับก็คืองบลับไม่ได้ปรับให้เป็นก่านัลแก่ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เพราะงบลับเป็นส่วนหนึ่งที่มีการพิจารณาทุกปี
อยู่แล้ว ส่วนจะเปิดเผยได้หรือไม่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ซึ่งในส่วนของกมธ.เราก็พิจารณาในสัดส่วนของงบประมาณ 
และยังมีคณะอนุกรรมาธิการเข้าไปดูแลในส่วนตรงนี้อีก แต่ก็ยอมรับว่าคงท่าอะไรมากไม่ได้” นายวิรัช กล่าว 

เมื่อถามถึงหลายฝ่ายกังวลถึงงบสาธารณสุขที่ถูกปรับลดลง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 นายวิรัช กล่าวว่า ทางเราอยากทราบถึงการฉีดวัคซีน และถ้าเป็นไปได้อยากให้ เป็นกระทรวงล่าดับต้นๆในการ
พิจารณา 

เมื่อถามย้่าว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพ่ิมงบประมาณให้กับกรมควบคุมโรคติดต่อ นายวิรัช กล่าวสั้นๆว่า 
“มีความเป็นไปได้ ซึ่งต้องหารือกันก่อน” 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250815  
  

https://siamrath.co.th/n/250815
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210607/d59a1ee73a203eb149f84787d0899445f1b2ed77cf15807669d724f17001d828.jpg?itok=4bjyuSjb
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07/06/2564 15:11 
ไม่พบความผิดปกติในงบลับ 
 

 
 
รัฐสภา 7มิ.ย.-“เรืองไกร” ยันงบลับมีทุกรัฐบาล ตรวจสอบการใช้เงินได้ ยังไม่พบความผิดปกติ ติงฝ่ายค้านอ่านให้
ครบถ้วนก่อนวิจารณ์ 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2565 
กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านมองว่าในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 ไม่มีรายละเอียดของงบราชการลับ ว่า งบลับมีอยู่ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีของทุกรัฐบาลเป็นเรื่องปกติ เพราะในหน่วยงานความมั่นคง ทั้งต่ารวจ 
ทหาร มีความจ่าเป็น แต่สามารถตรวจสอบได้ โดยการตรวจสอบจะต้องเป็นล่าดับชั้นความลับ เช่น งบสายข่าวค้ายาเสพ
ติด สายข่าวค้ามนุษย์ บางเรื่องไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ยืนยันทุกอย่างตรวจสอบได้ 

“การใช้งบประมาณมีขั้นตอน มีระเบียบ แต่คนที่ไม่เคยตรวจสอบ อาจจะไม่เข้าใจและให้ข่าวเรื่องนี้ ซึ่งหาก
ตรวจสอบจะเห็นว่าส่านักนายกรัฐมนตรีมี 10 กว่าหน่วยงานที่มีงบลับ กระทรวงการต่างประเทศก็มี เป็นเรื่องปกติ และ
เท่าที่ดูปีนี้ยังไม่พบความผิดปกติของงบประมาณลับที่ขอมา แต่อาจจะต้องขอปรับลดงบประมาณได้ หากพบว่าไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเมื่อตัดแล้วจะไม่สามารถน่าไปใช้ส่วนอ่ืนได้ ต้องดูตามค่าขอของหน่วยงาน
ราชการ ถ้าอ่านกฎหมายก่อนให้สัมภาษณ์ก็จะดี เพราะเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พูดออกไปก็จะเสียหาย ไม่ใช่อยากพูด
อะไรก็พูด การพูดนอกกรอบกฎหมายทั้งท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นเรื่องที่น่าอาย” นายเรืองไกร กล่าว.-ส่านักข่าวไทย 

  
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-711730  
  

https://tna.mcot.net/politics-711730
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“วิษณุ” ไม่ตอบ ฝ่ายค้านข้องใจตั้งงบฯลับ แจง พ.ร.ก.กู้เงิน 
 

 
 
ท าเนียบฯ 7 มิ.ย.- “วิษณุ” ไม่ขอตอบ ฝ่ายค้านข้องใจหน่วยงานรัฐตั้งงบฯลับ แจง พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่ม 5 แสนล้าน 
เป็นหน้าที่ รมว.คลัง 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านออกมาระบุว่าหน่วยงานของรัฐบาลตั้ง
งบประมาณลับจ่านวนมาก ว่า ตนไม่ทราบเรื่อง ขอให้ไปถามทางส่านักงบประมาณจะดีกว่า และตนไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ 
ส่วนแต่ละหน่วยงานสามารถตั้งงบประมาณลับของตัวเองได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ขอตอบ เพราะไม่รู้เรื่อง 
และไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท่างบประมาณ ส่วนกรณีท่ีนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรอง
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ก็อ่านอยู่เหมือนกัน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (8 มิ.ย.) ต้องเตรียมความพร้อมก่อนรัฐบาลจะชี้แจงพระ
ราชก่าหนดให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เพ่ิมเติม วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาฯ ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้หรือไม่ 
นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มี เป็นเรื่องของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะไปชี้แจง. -ส่านัก
ข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-711721  
 
  

https://tna.mcot.net/politics-711721
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7 มิถุนายน 2564 11:36 น.   
"เรืองไกร" ยื่น "ปธ.ชวน" เตือน "ส.ส." ตัดงบตามใจชอบ ระวังฝ่าม.144 
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย 64 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2565 เปิดเผยว่า ตนเห็นข่าวเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. และ 6 มิ.ย. ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
ส.ส. และหัวหน้าพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการจะปรับลดงบประมาณปี 2565 แล้ว ก็รู้สึกไม่สบายใจ และคงจะต้องเตือน
ด้วยความหวังดี ตามเนื้อข่าว นายพิธา ตั้งใจท่างานดี โดยจะใช้ฐานะ กมธ.งบประมาณคนหนึ่ง ปรับลดงบประมาณออก
จ่านวนหนึ่ง และกล่าวด้วยว่า จะน่างบประมาณที่ปรับลดไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้ รายละเอียดปรากฏทั้งในข่าวและในเฟ
ซบุ๊กไปแล้วนั้น การกระท่าดังกล่าวของนายพิธานั้น มีสองส่วน ส่วนหนึ่งท่าได้ แต่อีกส่วนหนึ่งท่าไม่ได้ ทั้งนี้ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 144 ส่วนที่ท่าได้ คือ ส.ส. หรือกรรมาธิการ ท่าการปรับลดงบประมาณได้ ยกเว้นเฉพาะบางรายการ
ที่ห้ามไว้ ส่วนที่ท่าไม่ได้คือ การปรับลดงบประมาณที่มีผลท่าให้ ส.ส. หรือ กมธ.มีส่วนในการใช้งบประมาณ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม จะกระท่ามิได้ 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า สิ่งที่นายพิธา คิดและจะท่าในส่วนที่สอง คือ อ้างว่าจะน่างบประมาณที่ปรับลดไปใช้
อย่างนั้นอย่างนี้ จึงท่าไม่ได้ กรณีนายพิธา ถือเป็นความคิดที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่เกิดการกระท่าตามมา ประกอบกับ 
กมธ.งบประมาณ มีทั้ง ส.ส. และคนที่ไม่ใช่ ส.ส. ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังมิให้มีการฝ่าฝืนม. 144 ตนจึงเห็นว่า 
ควรน่าเรื่องนี้แจ้งประธานชวน เพ่ือเตือน ส.ส. ในสภาฯ และอีกทางหนึ่ง ตนก็แจ้งให้ รมต.อาคม แจ้งเตือนในที่ประชุม 
กมธ.งบประมาณด้วย อย่างไรก็ตาม บ่ายนี้ตนจะยื่นหนังสือให้ประธานสภาฯ เพ่ือด่าเนินการแจ้งเตือน ส.ส. ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250768  
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/250768
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210607/54390609628c8608339d7a6a40daf6ffbbf8ab62a6a62d2427284e59a2fd84d7.jpeg?itok=fJkeqRjF
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7 มิถุนายน 2564 
'ไพบูลย์' คาดพิจารณา 'ร่างแก้รัฐธรรมนูญ' 22 - 23 มิถุนายน นี้ 
 

 
 
'ไพบูลย์' คาดแก้รัฐธรรมนูญ รอบนี้ราบรื่น ไม่เกินสิงหาคม รัฐสภาลงมติวาระสามได้ 
        นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  ฐานะผู้ยื่นญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ.2560 กล่าวต่อกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เตรียมนัดหารือเพ่ือนัดประชุมรัฐสภา พิจารณาญัตติขอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  คาดว่านายชวน จะนัดหารือในวันที่ 15 มิถุนายน ก่อนจะนัดประชุมร่วมรัฐสภา ในสัปดาห์
ถัดไป เบื้องต้นเชื่อว่าจะเป็นวันที่ 22 - 23 มิถุนายนนี้ และการพิจารณาเนื้อหา คือ การรับญัตติ เพ่ือตั้งกรรมาธิการ 
พิจารณารายมาตรา โดยไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาก่อนรับหลักการ เหมือนที่เคยเกิดขึ้น ในรอบที่พิจารณา
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรก เนื่องจากการแก้ไขรายมาตราไม่มีปัญหาที่ต้องคุยกันก่อนรับหลักการ 

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า หากสภาฯ สามารถพิจารณาได้ตามช่วงวันดังกล่าว คาดว่า การพิจารณาในชั้น
กรรมาธิการฯ จะใช้เวลา 1 เดือน ก่อนจะส่งกลับมาให้รัฐสภาพิจารณา ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และนัดประชุมใน
วาระสอง ช่วงต้นสิงหาคม และเมื่อพิจารณาเสร็จต้องรอเวลา 15 วันก่อนลงมติวาระสาม ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ในปลาย
เดือนสิงหาคม ส่วนตัวเชื่อว่าการพิจารณารายละเอียดจะเป็นไปด้วยความราบรื่น.  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942215  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942215
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7 มิถุนายน 2564 - 15:54 น. 
"พรรคพลัง" เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 ก.ค.64 
 

 
 
"พรรคพลัง" เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 กรกฎาคม ยังอุบชื่อหัวหน้าพรรค
และเลขาธิการพรรคคนใหม่ ทาบเชิญอดีตขุนคลัง ปาฐกถาด้านเศรษฐกิจ พร้อมสรรหาและเปิดรับสมัครว่าที่
ผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่  

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. แหล่งข่าวเปิดเผยว่า พรรคพลัง ซึ่งเป็นพรรคที่จัดตั้งใหม่ กระแส
พรรคมาแรง  ก่าหนดนัดหมายประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดแรก อันเป็น
ปฐมฤกษ์  จ่านวน 36 ท่าน ซึ่ งจากเดิมก่าหนดวันประชุมใหญ่ในวันที่  9 พฤษภาคม 2564 ณ.ห้องประชุม 
แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ปรากฎว่า สถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 
ระบาดระลอกที่ 3 อย่างรุนแรง จนต้องเลื่อนออกไปก่อน อย่างไม่มีก่าหนด บัดนี้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 
เริ่มเบาบางลงและจะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1  เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดแรก คณะ
ผู้บริหารจึงได้เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เพ่ือเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -
16.30 น. ณ.ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ภาคเช้า) มีไฮไลต์ส่าคัญ 
เปิดตัวพรรคพลังอย่างเป็นทางการและระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ปาถกฐาทางด้านเศรษฐกิจโดยอดีตขุนคลังคนดัง 
“ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธ่ารงเวช “ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ”กระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายเศรษฐกิจโลกในปี 2022 กรณีภาวะคนว่างงานและ
หนี้สาธารณะท่วมหัว” ซึ่งท่านได้ตอบรับมาร่วมงานแล้ว  ส่วน(ภาคบ่าย)มีไฮไลต์ส่าคัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
พรรค จ่านวน 36 ท่าน รวมทั้งการแสดงโชว์วิสัยทัศน์ นโยบายพรรค และยุทธศาสตร์ทิศทางของพรรคของประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคว่า พรรคพลังมียุทธศาสตร์อย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร เพ่ือเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องพ่ีน้องประชาชน 
ลดความเหลื่อมล้่าอย่างไร เพราะค่าขวัญของพรรคที่ว่า “เท่าเทียม ทั่วถึง ทันที” พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะ^
พรรคพลัง หัวใจ คือ โอกาสของประชาชน  

ซึ่งแหล่งข่าวยังไม่เปิดเผยว่า ใครจะมานั่งต่าแหน่งหัวหน้าพรรค เป็นแม่ทัพใหญ่ชนศึก ยังอุบไว้เป็นความลับ 
หากเปิดตัวรับรองว่าถูก ใจคอการเมืองแน่นอน  ส่วนต่าแหน่งเลขาธิการพรรค แม่บ้านพรรคคนส่าคัญ   
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มีการขับเคี่ยวระหว่างขุมก่าลังอ่านาจ ระหว่างขั้วอ่านาจกลุ่มผู้มีอ่านาจตัวจริงในพรรค และขั้วอ่านาจกลุ่มนักการเมือง
สายปักษ์ใต้  วัดก่าลังกัน ทั้งสองกลุ่มอ่านาจ หรือจะมีกลุ่มการเมืองขั้วที่สามภายในพรรค พลิกขั้วอ่านาจใหม่  คว้า
พุงปลาไปกิน ศึกเลือกตั้งนี้ ห้ามกระพริบตา ใครจะคว้าต่าแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ของพรรคพลัง ถือว่าเป็นแม่บ้าน
ส่าคัญในการขับเคลื่อนพรรคเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกการเลือกตั้งสมัยหน้า ต้องติดตามดูว่า วันเลือกตั้งสมาชิก
พรรคจะเทคะแนนให้ใคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลัง  ซึ่งจะใช้วิธีลงคะแนนเป็น
ความลับ โดยพรรคพลังจะขออนุญาตยืมใช้เครื่องมือลงคะแนนอิเล็คทรอนิกส์ ของส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องติดตามว่า แผนยุทธศาสตร์พรรคในการสู้ศึกเลือกตั้ง จะวางหมากตัวเกมการเมืองอย่างไร และ
สมาชิกจะเทคะแนนให้ใคร มานั่งต่าแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 36 ท่านและประธานยุทธศาสตร์พรรคจะเป็นใคร 
ให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนติดตาม คอการเมืองลุ้นมันส์แน่นอน 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยุทธศาสตร์พรรคพลังในการวางตัวโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นลักษณะการ

กระจายอ่านาจไปยังระดับภูมิภาคต่างๆ ทุกสาขาอาชีพ กล่าวคือ ประกอบไปด้วย รองหัวหน้าพรรคระดับภาค ประธาน
ยุทธศาสตร์ภาค และสัดส่วนตัวแทนระดับภาค ภาคละ 3-5 ท่าน รวมทั้งสัดส่วน กลุ่มพลังสตรี  กลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ 
ก ลุ่ ม ค ว ามหล ากหล ายทา ง เพ ศ  กลุ่ ม คน พิก า ร  กลุ่ ม แ ร ง ง าน  กลุ่ ม ผู้ ป ร ะกอบกา ร  กลุ่ ม เ กษตร ก ร  
กลุ่มประมง รวมทั้งกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาในรูปคณะกรรมการของพรรค เมื่อสอบถามว่า ใครนั่งประธาน
กลุ่มพลังสตรี แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ประธานกลุ่มพลังสตรี จะนั่งสัดส่วนต่าแหน่งรองหัวหน้าพรรคด้านสตรี  เพ่ือเข้ามามี
บทบาทเป็นผู้น่าทางการเมืองให้แก่สตรี แต่ขออุบชื่อไว้ก่อน ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการประจ่ากระทรวงหนึ่ง มีประสบการณ์
คณะท่างานทางการเมือง  เมื่อสอบถามว่า จ่านวนผู้เข้าร่วมประชุมในวันประชุมใหญ่ จ่านวนกี่ท่าน ได้รับค่ายืนยันว่า 
จ่านวน 800 ท่าน ตามก่าหนดการเดิมทุกประการ แต่ต้องติดตามสถานการณ์ว่าจะประชุมใช้วิธีสูตรไหน อย่างไร ในการ
เข้าร่วมประชุม และโหวตเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิดในแนวทางสาธารณสุขด้วย 
 

นายอุดมเกียรติ ปานมี รองหัวหน้าพรรคพลังภาคใต้ กล่าวว่า พรรคมีความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้ง
ที่ 1 เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค และจะมอบเสื้อพรรคลุคใหม่ ในงานวันปฐมฤกษ์เปิดตัวเป็นทางการให้แก่
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกท่าน ซึ่งพรรคพลังจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. 350 เขตเลือกตั้ง ก่าลังสรรหาว่าที่ผู้สมัคร
รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร  ( ส . ส . )  ไ ด้ แ ก่  1.อ ดี ต ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร  
2.ผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองระดับชาติ หรือผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองระดับท้องถิ่น อาทิ นายก อบจ.,สจ. 3.ผู้มี
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ประสบการณ์ชีวิตและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน 4.วัยท่างานและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน 
หรือ 5.คนรุ่นใหม่ อายุ 25 ปีขึ้นไปและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน รวม 350 เขตเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ เปิดรับ
สมัครผู้สนใจผู้ร่วมงานทางการเมืองและว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับเขตเลือกตั้ง ส่าหรับท่าน
ที่สนใจให้ประสานมาท่ีสายตรงที่เบอร์ 081-956-8555 (นายอุดมเกียรติ ปานมี)  

นางสาวศิรินทราภรณ์ บุญจันทร์  รองโฆษกพรรคพลัง  กล่าวว่า  วันประชุมใหญ่สามัญ ครั้ งที่  1  
การปาถกฐาทางเศรษฐกิจของศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธ่ารงเวช และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค จะมี
การถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ หากพ่ีน้องประชาชนให้ความสนใจ โปรดติดตามการประชาสัมพันธ์ของพรรคว่าให้
ติดตามทางช่องทางใด  ส่าหรับคนรุ่นใหม่ ได้สรรหาตัวแทนพรรคสัดส่วนคนรุ่นใหม่ เข้ามานั่งกรรมการบริหารพรรค 
เข้าร่วมท่างานให้กับพรรคเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/469557  
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/469557
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วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 16:03 น. 
พรรคพลัง เคาะจัดประชุมใหญ่ 18 ก.ค. อุบชื่อหัวหน้าพรรค พร้อมเชิญ ‘อดีตขุนคลัง’ ปาฐกถาด้าน ศก. 
 

 
 
พรรคพลัง เคาะจัดประชุมใหญ่ 18 ก.ค. อุบชื่อหัวหน้าพรรค พร้อมเชิญ ‘อดีตขุนคลัง’ ปาฐกถาด้านศก. 

เมื่อวันที่  7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลัง ก่าหนดนัดหมายประชุมใหญ่สามัญครั้ งที่  1  
เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดแรก จ่านวน 36 คน จากเดิมวันที่ 9 พฤษภาคม แต่จากสถานการณ์โควิด
ระลอก 3 ท่าให้ต้องเลื่อนออกไปก่อน แต่ขณะนี้สถานการณ์โควิด เริ่มเบาบางลงและจะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญครั้ง
ที่ 1 เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดแรก คณะผู้บริหารจึงได้เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่ 18 
กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -16.30 น.  ที่ โ รงแรมมิรา เคิลแกรนด์  คอนเวนชั่น กรุ ง เทพมหานคร โดยม ี
ไฮไลต์ส่าคัญ เปิดตัวพรรคพลังอย่างเป็นทางการและการปาฐกถาทางด้านเศรษฐกิจโดยอดีตขุนคลังคนดังนายสุชาติ 
ธาดาธ่ารงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อ  
“กระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายเศรษฐกิจโลกในปี 2022 กรณีภาวะคนว่างงานและหนี้สาธารณะท่วมหัว” ส่วน
บุคคลที่จะมานั่งต่าแหน่งหัวหน้าพรรค ยังเป็นความลับ หากเปิดตัวรับรองว่าถูกใจคอการเมืองแน่นอน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะใช้วิธีลงคะแนนเป็นความลับ โดยพรรคพลัง
จะขออนุญาตยืมใช้เครื่องมือลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ของส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2763817   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2763817
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%81%E0%B8%81000017.jpg
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07 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 17:25 น.    
'หน่อย' เขย่าเพื่อไทย! น าทัพไทยสร้างไทย ประกาศแต่ไก่โห่ส่งผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 350 เขต 
 

 
 

7 มิ.ย. 64 - น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะท่างานพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า หลังจากพรรคไทยสร้างไทย ได้
จดทะเบียนจัดตั้งพรรค ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 แต่เนื่องสถานการณ์โควิด ท่าให้พรรคไม่สามารถด่าเนินกิจกรรมของ
พรรคต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบได้ เพ่ือให้กิจกรรมของพรรคด่าเนินไปได้ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. คณะกรรมการบริหารพรรค 
ได้ประชุมเพ่ือแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาท่างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน คณะกรรมการบริหารพรรค จึงมีมติ
แต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย  โดยให้มีอ่านาจหน้าที่ ในการก่าหนดแนว
ทางการด่าเนินกิจกรรมของพรรค มีอ่านาจในการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมด่าเนินกิจการของพรรค 
เพ่ือให้การด่าเนินการของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอนาคตและความหวังให้กับพี่น้องประชาชน  

นายโภคิน พลกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ได้พูดคุยกันกับคุณหญิงสุดารัตน์ และผู้ร่วมก่อตั้ง
พรรคว่า เราต้องเร่งแก้ไขความทุกข์ยากให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้งประเทศ มีหลายเรื่องที่เตรียมท่า เพ่ือแก้ไขปัญหา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน สิ่งที่คิดเป็นหัวใจร่วมกัน เป็นหมุดหมายส่าคัญ คืออยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคน
มาร่วมกันสร้าง และส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรา คือความตั้งใจของพวกเรา ปัญหาหลายด้านของ
ประเทศนี้ กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา มี 2 ด้านใหญ่ คือ ความคิดกับอ่านาจนิยม ที่ท่าให้ประชาชนถูกละเลยและถูกทอดทิ้ง 
การใช้กลไกแบบรัฐราชการกดทับโอกาสของประชาชน ท่าให้ประชาชนตัวเล็กลง หมดสิทธิหมดเสียง ท่าทุกอย่างจะต้อง
ไปหาราชการก่อน รัฐไม่รับใช้พี่น้องประชาชน ไม่ค่านึงว่าประชาชนจะท่ามาหากิน อย่างสุจริตได้อย่างไร จึงมีการพูดคุย
กันว่า จะต้องมีคณะกรรมการด้านต่างๆของพรรค ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน
การขับเคลื่อนประเทศ   2.คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง  3.คณะกรรมการบริหารพ้ืนที่  4.คณะกรรมการ
อ่านวยการและพัฒนาพรรค 5.คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้พรรคไทยสร้างไทยให้ความส่าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพ้ืนที่ พ่ีน้องประชาชนทุกคนก่าลังทุกข์ยาก เพราะเรามีความใกล้ชิดและผูกพันกับพ่ีน้อง
ประชาชน   
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นายพงศกร อรรณนพพร สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า เมื่อได้รับการรับรองจาก กกต.และการท่า
การเมืองของพวกเราใน 2 เดือนนี้ไม่มีการหยุดนิ่ง พรรคไทยสร้างไทย มีมติตามที่ได้แถลงในเบื้องต้นได้เชิญ คุณหญิง
สุดารัตน์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย มีความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกของ พ่ีน้องประชาชน  มีความพร้อมในการส่ง
ผู้สมัครทั้ง 350 เขต ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ ขึ้นเป็นประธาน
พรรค การจัดตั้งสาขาของพรรคพรรค ในเดือนนี้ จะจัดตั้ง 2 สาขา ในเดือนหน้าจะจัดตั้ง 6 สาขารวมเป็น 8 สาขา ครบ
ทุกภาคทั่วประเทศ พรรคไทยสร้างไทย ขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนมาร่วมกันน่าพาประเทศออกจากวิกฤติ น่าพา
ประเทศออกจากความขัดแย้ง พรรคของเราจะเป็นความหวังของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของพ่ีน้อง เราจะ
น่าพาพ่ีน้องประชาชนและประเทศชาติไปสู่ความเจริญที่ดีกว่า  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/105575  
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วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 17:33 น. 
ไทยสร้างไทย ตั้ง ‘คุณหญิงหน่อย’ ประธานพรรค ลุยตั้ง 8 สาขา พร้อมสู้เลือกตั้ง 350 เขต 
 

 
 
ไทยสร้างไทย ตั้ง ‘คุณหญิงหน่อย’ ประธานพรรค ลุยตั้ง 8 สาขา พร้อมสู้เลือกตั้ง 350 เขต 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะท่างานพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า หลังจากพรรคไทยสร้าง
ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรค ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องสถานการณ์โควิด ท่าให้พรรคไม่สามารถด่าเนิน
กิจกรรมของพรรคต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบได้ 

“ทั้งนี้เพ่ือให้กิจกรรมของพรรคด่าเนินไปได้ วันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีการ
ประชุมเพ่ือแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาท่างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน คณะกรรมการบริหารพรรค จึงมีมติ
แต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย โดยให้มีอ่านาจหน้าที่ ในการก่าหนดแนวทางการ
ด่าเนินกิจกรรมของพรรค และมีอ่านาจในการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมด่าเนินกิจการของพรรค 
เพ่ือให้การด่าเนินการของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอนาคตและความหวังให้กับพ่ีน้องประชาชน”น.ส.ธิดา
รัตน์ กล่าว 

ด้าน นายโภคิน พลกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค กล่าวว่า อยากเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า เราได้มีการพูดคุยกัน
กับคุณหญิง และผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ว่าเราต้องเร่งแก้ไขความทุกข์ยากให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้งประเทศ มีหลายเรื่องท่ีเรา
เตรียมท่า เพ่ือแก้ไขปัญหาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน สิ่งที่เราคิดเป็นหัวใจร่วมกัน เป็นหมุดหมายส่าคัญ คือ
อยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาร่วมกันสร้าง และส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรานี่คือความตั้งใจ
ของพวกเรา 

“ปัญหาหลายด้านของประเทศนี้ กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา มี 2 ด้านใหญ่ คือ ความคิดกับอ่านาจนิยม ที่ท่าให้
ประชาชนถูกละเลย และถูกทอดทิ้ง และการใช้กลไกแบบรัฐราชการกดทับโอกาสของประชาชน “ท่าให้ประชาชนตัว
เล็กลง หมดสิทธิหมดเสียง” ท่าทุกอย่างจะต้องไปหาราชการก่อน รัฐไม่รับใช้พ่ีน้องประชาชน ไม่ค่านึงว่าประชาชนจะ
ท่ามาหากิน อย่างสุจริตได้อย่างไร เราจึงมีการพูดคุยกันว่า จะต้องมีคณะกรรมการด้านต่างๆของพรรค ประกอบด้วย 5 
ด้านหลัก ได้แก่ 5 ด้านหลัก คือ 
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1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนประเทศ 
2. คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง 
3. คณะกรรมการบริหารพื้นที่ 
4.คณะกรรมการอ่านวยการและพัฒนาพรรค 
5.คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
พรรคไทยสร้างไทยให้ความส่าคัญกับการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพ้ืนที่ ที่พ่ีน้องประชาชนทุกคนก่าลังทุกข์

ยาก เพราะเรามีความใกล้ชิดและผูกพันกับพ่ีน้องประชาชน 
ด้าน นายพงศกร อรรณพพร กล่าวว่า พวกเราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ขณะนี้เราก่อตั้งมาได้ 2 

เดือน เป็น 2 เดือนที่เราได้รับการรับรองจาก กกต.และการท่าการเมืองของพวกเราใน 2 เดือนนี้ไม่มีการหยุดนิ่ง พรรค
ไทยสร้างไทย มีมติตามที่ได้แถลงในเบื้องต้นว่าได้เชิญคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย เรามีความ
พร้อมที่จะเป็นทางเลือกของ พ่ีน้องประชาชน เรามีความพร้อมในการส่งผู้สมัครทั้ง 350 เขต ณ วันนี้การประชุมของ
คณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นขึ้นเป็นประธานพรรค 

“วันนี้ต้องขออนุญาตเรียน พ่ีน้องประชาชน ว่า การจัดตั้งสาขาของพรรคพรรค ในเดือนนี้เราจะจัดตั้ง 2 สาขา
และในเดือนหน้าจะจัดตั้ง 6 สาขารวมเป็น 8 สาขา ครบทุกภาคทั่วประเทศ 

พรรคไทยสร้างไทย จึง “ขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนมาร่วมกันน่าพาประเทศออกจากวิกฤติ น่าพาประเทศ
ออกจากความขัดแย้ง พรรคของเราจะเป็นความหวังของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของพ่ีน้อง เราจะน่าพาพ่ี
น้องประชาชนและประเทศชาติไปสู่ความเจริญที่ดีกว่า” นายพงศกร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2764030   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2764030
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7 มิถุนายน 2564 
'ไทยสร้างไทย' มีมติตั้ง 'หญิงหน่อย' นั่งประธานพรรค พร้อมส่งเลือกตั้ง350เขต 
 

 
 
ที่ประชุมกก.บห.ไทยสร้างไทย มีมติ แต่งตั้ง "สุดารัตน์" เป็นประธานพรรค มีอ านาจตั้งบุคคลมีความสามารถ 
ด าเนินกิจการพรรค "โภคิน" เผย เร่งแก้ปัญหาปชช. ชวนคนไทยร่วมสร้าง ส่งมอบประเทศที่ดีที่สุดให้ลูกหลาน 
"พงศกร" ลั่น พร้อมส่งผู้สมัครเลือกตั้ง ครบ 350 เขต 

ที่ท่าการพรรคไทยสร้างไทย นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะท่างานพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า หลังจาก
พรรคไทยสร้างได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรค ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 แต่เนื่องสถานการณ์โควิด ท่าให้พรรคไม่สามารถ
ด่าเนินกิจกรรมของพรรคต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบได้ทั้งนี้ เพ่ือให้กิจกรรมของพรรคด่าเนินไปได้ วันที่ 6 มิถุนายน ที่
ผ่านมา คณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีการประชุมเพ่ือแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาท่างานเพ่ือพ่ีน้อง
ประชาชน คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) จึงมีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานพรรคไทย
สร้างไทย โดยให้มีอ่านาจหน้าที่ ในการก่าหนดแนวทางการด่าเนินกิจกรรมของพรรค และมีอ่านาจในการแต่งตั้งบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมด่าเนินกิจการของพรรค เพ่ือให้การด่าเนินการของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
อนาคตและความหวังให้กับพี่น้องประชาชน 

ขณะที่นายโภคิน พลกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค กล่าวว่า ตนอยากเรียนให้พ่ีน้องประชาชนทราบว่าเราได้มีการพูดคุย
กันกับคุณหญิงสุดารัตน์ และผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ว่าเราต้องเร่งแก้ไขความทุกข์ยากให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้งประเทศ  มี
หลายเรื่องที่เราเตรียมท่า เพ่ือแก้ไขปัญหาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน สิ่งที่เราคิดเป็นหัวใจร่วมกัน เป็นหมุด
หมายส่าคัญ คืออยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาร่วมกันสร้าง และส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรานี่
คือความตั้งใจของพวกเรา 

"ปัญหาหลายด้านของประเทศนี้ กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา มี 2 ด้านใหญ่ คือ ความคิดกับอ่านาจนิยมที่ท่าให้
ประชาชนถูกละเลย และถูกทอดทิ้ง และการใช้กลไกแบบรัฐราชการกดทับโอกาสของประชาชน ท่าให้ประชาชนตัวเล็ก
ลง หมดสิทธิหมดเสียง ท่าทุกอย่างจะต้องไปหาราชการก่อนรัฐไม่รับใช้พ่ีน้องประชาชน ไม่ค่านึงว่าประชาชนจะท่ามา
หากิน อย่างสุจริตได้อย่างไร เราจึงมีการพูดคุยกันว่า จะต้องมีคณะกรรมการด้านต่างๆของพรรค ประกอบด้วย 5 ด้าน
หลัก ได้แก่ 5 ด้านหลัก คือ 
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1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนประเทศ 
2. คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง 
3. คณะกรรมการบริหารพื้นที่ 
4.คณะกรรมการอ่านวยการและพัฒนาพรรค 
5.คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
พรรคไทยสร้างไทยให้ความส่าคัญกับการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่  ที่พ่ีน้องประชาชนทุกคนก่าลังทุกข์

ยาก เพราะเรามีความใกล้ชิดและผูกพันกับพ่ีน้องประชาชน" นายโภคิน กล่าว 
ส่วนนาย นายพงศกร อรรณพพร แกนน่าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า พวกเราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้าง

ไทย ขณะนี้เราก่อตั้งมาได้ 2 เดือน เป็น 2 เดือนที่เราได้รับการรับรองจากกกต .และการท่าการเมืองของพวกเรา
ใน 2 เดือนนี้ไม่มีการหยุดนิ่ง พรรคไทยสร้างไทย มีมติตามท่ีได้แถลงในเบื้องต้นว่าได้เชิญคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นประธาน
พรรคไทยสร้างไทย เรามีความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกของ พ่ีน้องประชาชน เรามีความพร้อมในการส่งผู้สมัคร
ทั้ง 350 เขต ณ วันนี้การประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นขึ้นเป็นประธาน
พรรค 

"วันนี้ต้องขออนุญาตเรียน พ่ีน้องประชาชน ว่า การจัดตั้งสาขาของพรรคพรรค ในเดือนนี้เราจะจัดตั้ง 2 สาขา
และในเดือนหน้าจะจัดตั้ง 6 สาขารวมเป็น 8 สาขา ครบทุกภาคทั่วประเทศ พรรคไทยสร้างไทย จึงขอเชิญชวนพ่ีน้อง
ประชาชนมาร่วมกันน่าพาประเทศออกจากวิกฤติ น่าพาประเทศออกจากความขัดแย้ง พรรคของเราจะเป็นความหวัง
ของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของพ่ีน้อง เราจะน่าพาพ่ีน้องประชาชนและประเทศชาติไปสู่ความเจริญที่
ดีกว่า" นายพงศกร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942232  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/654912  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/578550  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/469589  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942232
https://www.posttoday.com/politic/news/654912
https://www.naewna.com/politic/578550
https://www.komchadluek.net/news/politic/469589
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วันที่ 8 มิถุนายน 2564 - 10:07 น. 
 ‘ณัฐพล’ ชี้พรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่ ต้องส่งรายละเอียดมาให้ ศบค. ดูก่อน – ท าตามมาตรการ สธ. 
 

 
 

 
‘ณัฐพล’ ชี้  พรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่ ต้องส่งรายละเอียดมาให้ศบค.ดู ก่อน-ท าตามมาตรการสธ.  
ยกเปรียบ ประชุมสภาคนเยอะก็เปิดประชุมได้ 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 มิถุนายน ที่ท่าเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อ่านวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ผอ.ศปก.ศบค.) ให้สัมภาษณ์ถึงพรรคการเมืองจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจ่าปีได้หรือไม่ในช่วงสถานการณ์ก่าลัง
แพร่ระบาดโควิด-19 ว่า ต้องขอดูในรายละเอียดก่อน ส่วนพรรคการเมืองจะไปจัดประชุมต้องดูข้อก่าหนดของแต่ละ
พ้ืนที่ด้วย ถ้าเป็นกรุงเทพฯก็ต้องดูกันละเอียด แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดหากสถานการณ์คลี่คลายก็สามารถท่าได้ โดยจะต้อง
ส่งรายละเอียดมาให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาก่อน ส่าหรับ
รายละเอียดที่ขอดู ก็จะมีเรื่องจ่านวนคนที่ต้องดูด้วย ยกตัวอย่างเปิดประชุมสภาฯก็สามารถท่าได้ ถ้ามีมาตรการป้องกัน
โรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับได้ 

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีรายงานข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะไปจัดประชุมวันที่ 20 มิถุนายนที่จังหวัด
ขอนแก่น จะมีการรวมตัวสมาชิกจ่านวนมาก สามารถใช้มาตรการเหมือนทางสภาฯได้หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า 
จังหวัดขอนแก่นไม่ใช่พ้ืนที่สีแดงเข้ม ก็สามารถท่าได้ แต่ก็ต้องมีมาตรการเพราะคนที่ไปจากกรุงเทพฯก็อาจท่าให้เกิดข้อ
กังวล จึงต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน จึงไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2764746  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2764746
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/0043892830488289.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/0043892830488289.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/0043892830488289.jpg
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วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.09 น. 
‘อนุชา’ ยันไม่เคยได้ยิน ‘บิ๊กป้อม’ พูดประชุมพรรค 20 มิ.ย.นี้ เปรยไม่มีเรื่องปรับพ้นเลขาฯ พปชร. 

 
เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวพรรค
พลังประชารัฐเตรียมจัดประชุมใหญ่วันที่ 20 มิ.ย. ที่ จ.ขอนแก่นว่า เรื่องนี้ยังไม่ทราบ กก.บห.พรรคยังไม่ได้พูดคุย
กันในเรื่องนี้ 

เมื่อถามว่า ในฐานะเลขาธิการพรรคเมื่อมีข่าวออกมาเช่นนี้ท่าไมถึงยังไม่ทราบ  นายอนุชา กล่าวว่า ยังไม่มีการ
แจ้งเข้ามา ส่วนการประชุมพรรควันเดียวกันนี้จะมีการแจ้งในเรื่องดังกล่าวหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ เพราะไม่เคยคุยกัน
ก่อน และยังไม่เคยมีการพูดคุยกันเป็นการภายในอีกทั้งยังไม่เห็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะ
หัวหน้าพรรคพปชร.พูดว่าอะไร 

เมื่อถามว่า ในฐานะเลขาธิการพรรค มองว่าช่วงเวลานี้เหมาะสมที่จะจัดประชุมใหญ่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า 
“เรื่องนี้ข้ึนอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ก็ต้องไปว่ากัน และยิ่ง
เป็นประเด็นส่วนตัวของผมยิ่งไม่อยากไปแสดงความคิดเห็น ผมให้เกียรติทุกคนที่ท่างานในพรรคและให้เกียรติกับ
กรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคที่ท่านต้องดูแลและปกครองพรรคดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องเป็นเรื่องของส่วนรวม” 

เมื่อถามย้่าว่า ที่บอกว่าเป็นประเด็นส่วนตัวหมายความว่า จะมีการปรับต่าแหน่งเลขาธิการพรรคตามที่มีข่าว
ออกมาใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวปฏิเสธว่า ไม่ใช่ เพียงแต่เห็นว่า มีประเด็นนี้ ในสื่อ ซึ่งตนยังไม่ทราบว่า  
มาจากไหนแต่ยืนยันอีกครั้งว่า ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เคยได้ยิน 

เมื่อถามว่า จะมีการพูดคุยเรื่องนี้กับหัวหน้าพรรคหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ก็ไม่เห็นท่านว่าอย่างไรและท่านก็
ยังไม่ได้ว่าอะไรในเรื่องนี้ และหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้เอ่ยให้คนในคณะรัฐมนตรีรับทราบจึงสรุปว่ายังไม่มีประเด็น 

เมื่อถามย้่าว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ยังมั่นใจในต่าแหน่งเลขาธิการพรรคใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่ได้คิดอย่างนั้น
อย่างที่ทุกคนรู้จักตนมาตนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/578638  
  

https://www.naewna.com/politic/578638
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7 มิ.ย. 2564 17:51    
กล้ากางหลักฐาน ส.ส.พรรคใหญ่ รับลงทะเบียนผ่านไลน์ ส่อล็อกโควตาวัคซีนเข้าข่ายหาเสียง 
 

 
 
“กันตพงศ์ พรรคกล้า” เปิดหลักฐานเพิ่ม ส.ส. พรรคใหญ่ รับลงทะเบียนผ่าน Line ให้คนมาฉีดวัคซีนสถานีกลาง
บางซื่อ เข้าข่ายล็อกโควตาวัคซีนให้นักการเมืองหาเสียงหรือไม่ นายกฯลงพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่ อแล้ว ขอ
ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย 

วันนี้ (7 มิ.ย.) ทพ.กันตพงศ์ ดีชัยยะ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กทม. คณะท่างานด้านสาธารณสุข พรรคกล้า เปิด
หลักฐานที่ส่งต่อผ่าน Line โดยข้อความอ้างว่า ประกาศจาก ส.ส.อุ๋ม ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ให้ประชาชนเขตบางซื่อ-
ดุสิต กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม โดยจะได้รับ SMS เพ่ือยืนยันวันเวลาฉีดวัคซีน โดยระบุสถานที่ชัดเจน คือ สถานีกลาง
บางซื่อ และเพ่ิงปิดรับลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา จึงตั้งข้อสังเกตว่าการกระท่าเช่นนี้ เข้าข่ายใช้อ่านาจ
ทางการเมือง ล็อกโควตาฉีดวัคซีนให้คนที่ลงทะเบียนกับตัวเอง ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองใน
พ้ืนที่หรือไม ่

“ผมขอย้่าเหมือนเดิมว่า โดยหลักการแล้ว เป็นเรื่องที่ดี หากทุกฝ่ายช่วยกันท่าให้การกระจายวัคซีนมี
ประสิทธิภาพที่สุด แต่ต้องแยกแยะว่าจะใช้วัคซีนมาหาเสียง สร้างความนิยมทางการเมืองไม่ได้ เรื่องที่ เกิดขึ้นมีการระบุ
สถานที่ฉีดวัคซีนชัดเจนว่าเป็นสถานีกลางบางซื่อ เลยสงสัยว่ามีการล็อกโควตาวัคซีนให้นักการเมืองโดยเฉพาะหรือไม่ 
หากเป็นเรื่องจริง ก็น่าเห็นใจคนที่ลงทะเบียน ผ่านหมอพร้อม ไทยร่วมใจ และช่องทางต่างๆ ที่รัฐจัดขึ้น ที่ยังต้องนั่งลุ้น
ว่าจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ เมื่อไหร่” 

ทพ.กันตพงศ์ กล่าวว่า ทราบว่า ท่านนายกรัฐมนตรีเพ่ิงลงพ้ืนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ ช่วงสายวันนี้ ซึ่งตนเองก็
ได้เห็นการจัดการฉีดวัคซีนของศูนย์ที่มีความเป็นระบบ มีการเว้นระยะห่าง แต่ก็ขอให้นายกฯ ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
ด้วย รวมถึง ส.ส.ในพ้ืนที่ก็ควรออกมาแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วย เพ่ือความสบายใจของทุกฝ่าย 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000054960  
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000054960
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วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 12:01 น. 
 กติกาที่คุมอยู ่
 

 
 
 
 

 
มติชนรายวันส่ารวจความเห็นนักวิชาการหลายคน ในหัวข้อตรวจสอบสถานะรัฐบาล หลัง พิจารณาร่าง พ.ร.บ.

งบประมาณ 2565 วาระท่ี 1 (ผู้สนใจอ่านย้อนหลังได้ที่มติชนออนไลน์  
https://www.matichon.co.th/politics/news_2759508) นายสุขุม นวลสกุล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค่าแหง ไดัตั้งข้อสังเกตว่า สถานะของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จั นทร์โอชา ยังมีความ
มั่นคง การอภิปรายช่าแหละงบประมาณฯ เป็นเพียงการแสดงออกของพรรคร่วมรัฐบาล เพ่ือเรียกร้องความสนใจให้
หัวหน้ารัฐบาล การเมืองในวันนี้ยังนิ่ง นักการเมืองในพรรคร่วมเห็นตรงกันว่าไม่มีทางเลือก ไม่มีใครอยากให้ยุบสภา ต้อง
ไปเดินหาเสียงในช่วงโควิด เพราะฉะนั้นจึงทนอยู่ในสถานะหวานอมขมกลืนบ้าง อยู่กันไปแบบนี้ เป็นประโยชน์มากกว่า 
ดีกว่าไปเต้นแรงเต้นกาข้างนอกหรือต้องไปท่าหน้าที่ในฝ่ายค้าน ดังนั้น การยกมือโหวตรับหลักการวาระแรกในการ
พิจารณางบประมาณเป็นเรื่องปกติ 

การเมืองไทยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ นายสุขุมกล่าวว่า การเมืองไทยยังมีกติกาประหลาด
ควบคุมไว้ ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างไรคนกลุ่มเดิมก็จะกลับเข้ามามีอ่านาจอีก ถ้าเป็นการเมืองในแบบปกติ ขณะนี้ขอ
เรียนว่ารัฐบาลคงอยู่ไม่ได้ ดังนั้น นักการเมืองที่อยู่เป็น หูไวตาไว ไม่สนใจเรื่องอ่ืน ก็ต้องการเกาะเกี่ยวอยู่กับนักการเมือง
ที่มีอ่านาจ การเข้าไปท่าหน้าที่คงไม่ได้ตั้งใจจะสร้างประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย แต่ต้องการ เป็นรัฐมนตรีเพ่ือแสดง
ฝีมือ เพราะฉะนั้น เมื่อจบการเลือกตั้งแล้วทุกคนย่อมรู้ดีว่าจะไปอยู่กับฝ่ายใดแล้วจะได้เป็นรัฐบาล 

มีแนวโน้มว่า การเมืองไทยจะเดินไปในแนวทางที่นายสุขุมวิเคราะห์ เพราะนักการเมืองเองมองเพียงโอกาสที่จะ
ได้ใช้อ่านาจหรืองบประมาณ ไม่ว่าจะในฐานะของรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ขณะที่ประชาชนเองต้องต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด
จากปัญหาเศรษฐกิจและรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล การสร้างประชาธิปไตยกลายเป็นภาระของคนรุ่นใหม่ ปัญญาชน 
จนกว่าสังคมจะมองเห็นว่า การสร้างเศรษฐกิจ สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นธรรม ต้องมีระบบการเมืองที่เป็นธรรม คือ
ระบอบประชาธิปไตยรองรับ และประชาธิปไตยจะไม่เกิดขึ้นเอง ต้องเกิดจากการร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งนักการเมืองและ
ประชาชน 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2760931  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%9B.%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%9B.%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2760931
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%9B.%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93.jpg
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7 มิถุนายน 2564 - 12:30 น. 
กรุงเทพร้อน "อู๊ดด้า" ออนทัวร์เจอทีมหลานแม้ว 
 

 
 
ขอบกรุงคึกคัก ปชป.ชิงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.คนแรก เจอทีม "หลานแม้ว"  

ตามแคมเปญ “เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ” ของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าประชาธิปัตย์ เดินหน้า
อย่างมีจังหวะก้าว ไม่ได้ประมาทต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบันจุรินทร์ ชิงเปิดตัวอดีตประธานสภา กทม. ลงสนาม 
ส.ส. 

เริ่มจาก ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา อดีต ส.ส.จันทบุรี 3 สมัย ที่ลาออกไปอยู่พลังประชารัฐ ก็กลับประชาธิปัตย์ “จุ
รินทร์” บอกว่า เปรียบเสมือนเลือดเก่าไหลกลับ และยังมีเลือดใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรค 

วันที่ 5 มิ.ย.2564 หัวหน้าจุรินทร์ พร้อมด้วยองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ดูแล กรุงเทพฯ เดินทาง
ไปที่วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ เพ่ือเปิดตัว กิตพล เชิดชูกิจกุล เป็นผู้สมัคร ส.ส.เขตสวนหลวง-ประเวศ แทนสามารถ มะลู
ลีม อดีต ส.ส.หลายสมัย ถือเป็นการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.คนแรกของพรรคในพ้ืนที่เมืองหลวง  

จากนี้ไป พรรค ปชป.จะทยอยเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่เป็นคนรุ่นเก่าและรุ่น 
ใหม่ของพรรค วันเดียวกัน นิด้าโพลล์ ได้เปิดเผยผลส่ารวจหัวข้อประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 
ร้อยละ 30.62 ยังไม่ตัดสินใจ ,อันดับ 2 ร้อยละ 23.84 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ,อันดับ 3 ร้อยละ 12.57 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย
จินดา ,อันดับ 4 ร้อยละ 10.59 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
  ส่วนสองพรรคการเมืองใหม่ อันดับ 5 ร้อยละ 5.33 ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย และอันดับ 9 ร้อยละ 1.75 
ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 

สาเหตุที่ ปชป.ตกมาอยู่อันดับท้ายๆ เนื่องจากพรรคยังไม่ขยับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีข่าวลือว่าคน
โน้น คนนี้ แต่ตัวจริงยังไม่โผล่ 
 สายขอบกรุง 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร ปี 2564 เขต 20 สวนหลวง, ประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน และแขวง
ดอกไม้) พลิกความคาดหมาย เมื่อ มณฑล โพธิ์คาย พรรคอนาคตใหม่ เอาชนะแชมป์เก่า สามารถ มะลู ลีม พรรค ปชป.
ขาดลอย (ปัจจุบัน มณฑล โพธิ์คาย ได้ย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย) 
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ก่อนการเลือกตั้งหนที่แล้ว มีข่าวว่า ค่าย ปชป. จะสูญเสียนักการเมืองท้องถิ่น ตระกูล “เชิดชูกิจกุล”  
คือ กิตพล และ ธนวัฒน์ ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ แต่สุดท้ายก็ยังอยู่ช่วยหาเสียงให้สามารถ มะลูลีม  

กิตพล เชิดชูกิจกุล เป็น ส.ก.เขตประเวศ มาหลายสมัย และได้เป็นประธานสภา กทม. ชุดที่แล้ว ซึ่งตระกูลนี้ มี
ฐานเสียงแน่นหนา ได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน ไม่ว่าชาวมุสลิมหรือชาวพุทธ 

วันที่ “กัปตันอู๊ดด้า” มาเปิดตัวกิตพล เป็นผู้สมัคร ส.ส.เขต 20 สวนหลวง และประเวศ ก็มีอดีต ส.ส.โซนนี้ 
อย่างสามารถ มะลูลีม และนาตยา เบญจศิริวรรณ มาให้ก่าลังใจ 
 
หลานสาวแม้ว 

แม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในฐานะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ แต่ “แซนด”์ ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ 
ลูกสาวของเยาวเรศ ชินวัตร และหลานสาวทักษิณ ก็ยังท่างานในพ้ืนที่ ร่วมกับชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพ่ือ
ไทย ,ปิยะวรรณ จระกา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตสวนหลวง ,ปริญญา จระกา ประธานโซนศรีนครินทร์ และธกร เลาหพงศ์
ชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคไทยรักษาชาติ 

ธกร เลาหพงศ์ชนะ เคยเป็นผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ เขต 20 (สวนหลวง ประเวศ) พรรคไทยรักษาชาติ  
แต่พรรคถูกยุบไปก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งตัวเขามีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้อีก เพราะไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค 

ส่าหรับ “เดียร์” ธกร เลาหพงศ์ชนะ เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล “เลาหพงศ์ชนะ” เคยเป็นบริหารระดับสูง
บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย  

เหนืออ่ืนใด “เดียร์” เป็นหลานชายของปรีชา เลาหพงศ์ชนะ อดีต ส.ส.อุบลราชธานี และอดีตแกนน่ากลุ่มวัง
พญานาค ที่เคยยิ่งใหญ่สมัยพรรคไทยรักไทย  

“แซนด”์ ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ลูกสาวเยาวเรศ ชินวัตรนั้น มีประสบการณ์ในฐานะทีมงานสื่อออนไลน์ของอดีต
นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยท่างานร่วมกับ “เสี่ยวิม” คนสนิทเฮียเพ้ง 

วันนี้ แซนด์เปรียบเสมือนที่ปรึกษาส่วนตัวของเยาวเรศ และไม่พลาดที่จะช่วย “น้าปู” ที่อยู่แดนไกล โดยการ
เคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียล 

แม้ว่าในทางกฎหมาย “แซนด์” จะไปด่ารงต่าแหน่งทางการเมืองไม่ได้ แต่เธอก็สามารถเล่นบท “กองเชียร์” 
เหมือนยงยุทธ ติยะไพรัช สมัยพรรคเพ่ือชาติ     

คนแถวประเวศ และสวนหลวง จึงเห็นแซนด์-ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ พาคุณแม่-เยาวเรศ ชินวัตร ลงพ้ืนที่พบปะ
ชาวบ้าน ร่วมกับ ธกร เลาหพงศ์ชนะ  

แค่โหมโรงการเมืองสนามเมืองกรุง ก็มีความครึกครื้น เมื่อค่าย ปชป. ขอลุยกู้วิกฤตศรัทธา จากการเลือกตั้งสมัย
ที่แล้ว 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/469519  
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/469519
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วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 13:12 น. 
การเมือง เข้มข้น ‘ภูมิใจไทย’ ในบท ‘ราชสีห์’ ต่อ ‘งบประมาณ’ 
 

 
 
แม้จะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 269 ต่อ 201 เสียงในวาระ 1 แต่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 ยังไม่จบ 

ยังต้องเข้าสู่ขั้น “กรรมาธิการ” เด่นชัดยิ่งว่า พรรคพลังประชารัฐพยายามจะใช้บริการจาก น.ส.ปารีณา ไกร
คุปต์ ประสานเข้ากับ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผ่านกระบวนการ “ต่าแหน่ง” ใน “กรรมาธิการ”  กระนั้น แม้กระทั่ง
เขี้ยวลากดินระดับ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ก็ต้องยอมรับว่า กระบวนการตีปี๊บของพรรคเพ่ือไทย ประสานกับ พรรค
ก้าวไกล ก่อให้เกิด “ต่าบลกระสุนตก” นั่นก็คือ งบ “กลาโหม” นี่คือพันธกิจที่ผูกพันไม่เพียงแต่กับพรรคเพ่ือไทย พรรค
ก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย เท่านั้น 
หากน่าจับตาไปยัง “พรรคภูมิใจไทย” 

ตลอด 3 วัน 3 คืน ในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2565 ขุนพลจากพรรค
เพ่ือไทย พรรคก้าวไกล ได้ประสานพลัง  น่า “งบกลาโหม” ขึ้น “ตั้งแท่น” อย่างอึกทึก ครึกโครม ล่าพังการ
น่ า เข้ า  “รถถั ง”  จากจีน โดยกองทัพเรื อที่ ปรากฏเป็นภาพข่ าวก็หนั กหนาสาหัสอยู่ แล้ ว  การหมกเม็ ด  
ตรงโน้นตรงนี้ก็ไม่หลุดพ้น ยิ่งเมื่อน่าไปเทียบกับ “งบสาธารณสุข” ยิ่งชัดเจน เป็นความชัดเจนโดยอาศัยบริการจาก
ขุนพลนักพูดแห่งพรรคภูมิใจไทยช่วยชี้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น  ไม่ว่า นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ไม่ว่า  
นายศุภชัย ใจสมุทร เชื่อได้เลยว่าการพิจารณาลงรายละเอียดต่องบประมาณของกระทรวงกลาโหมทั้งพรรคเพ่ือไทย ทั้ง
พรรคก้าวไกลจะเสนอผลงานยิ่งกว่านี้ 

ยืนยันสภาพ “ต่าบลกระสุนตก” ในทางการเมือง จากนี้จึงเห็นอย่างเด่นชัดว่า แม้การเมืองจะต้องขึ้นต่อการ
ตัดสินและลงมติด้วย “ปริมาณ” ของ ส.ส.ที่มีอยู่ในมือ แต่ก็มิใช่ว่าจะเดินไปอย่างราบรื่น ในเมื่อมีทั้งกระทรวงกลาโหม 
มีทั้งกระทรวงสาธารณสุข ในเมื่อความเป็นจริง ความโน้มเอียงของรัฐบาล ความโน้มเอียงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา คือความโน้มเอียงไปยัง “กลาโหม” แม้จะต้องท่าสงครามกับ “โควิด” แต่ก็ยังยืนยันในเรื่องปืนใหญ่ รถถัง เรือด่า
น้่า ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงเครื่องมือในทางเวชภัณฑ์และโดยเฉพาะ “วัคซีน” ต่างหากที่ชี้ขาด ความน้อยเนื้อต่่าใจ
ของ “หมอ” จึงมี “อานุภาพ”เมื่อได้มือขุดคุ้ยอย่างเป็นระบบจากพรรคเพ่ือไทย ประสานกับวิธีวิทยาในการน่าเสนอ
จากพรรคก้าวไกล และหนุนเสริมโดยพรรคภูมิใจไทย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/p-3-7-664.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/p-3-7-664.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/p-3-7-664.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

ยอดอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือเป้าหมาย  
จึงไม่เพียงแต่บทบาทของกรรมาธิการ จากพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นที่ถูกจ้องมอง หากแต่บทบาทของ

กรรมาธิการจากพรรคภูมิใจไทยก็ส่าคัญ  ถามว่าจะเล่นบทอะไร เล่นบทของ “ราชสีห์” ผู้มากด้วยความองอาจ  
ห่วงหาอาทรกระทรวงสาธารณสุข หรืองอก่องอขิงอย่างหมดรูปหมดทรงในแบบ  “หนู” สังคมต้องการค่าตอบจาก  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2762514  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2762514
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7 มิถุนายน 2564 - 16:00 น. 
ราก "รองฯตู้" ค่ายถาวรฟาร์ม 40 ปี ปากน้ าโพ 
 

 
 
40 ปี ตระกูล "นิโรจน์" ผูกขาดเทศบาลปากน้ าโพ จับตา "รองฯ ตู้" จะรับไม้ต่อได้หรือไม่ 

หวือหวาตามประสาโซเชียล ใครต่อใคร พากันแชร์ภาพ  “หล่อทะลุแมสก์” ของ จตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ 
 รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ หรือที่เรียกกันว่า “รองฯตู”้  

เบื้องต้น ทุกคนก็ทราบว่า “รองฯตู้” เป็นลูกชาย จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
กับรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐ 

ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้น หลายคนอาจเกิดไม่ทันความยิ่งใหญ่ของ “ถาวร นิโรจน์” ปู่ของจตุรวิทย์ ซึ่งเป็น
เจ้าของกิจการเดินรถสายเหนือในชื่อ “ถาวรฟาร์ม” และอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนครสวรรค์ 

หนังสือพิมพ์หัวสีสมัยก่อน มักเรียก ถาวร นิโรจน์ ว่า “เจ้าพ่อรถทัวร์สายเหนือ” และแฟนบอลไทยในอดีต ก็
ต้องรู้จักสโมสรฟุตบอลถาวรฟาร์ม แหล่งผลิตนักเตะระดับประเทศ 
 
ทีมพัฒนาบ้านเมือง 

60 กว่าปีที่แล้ว ถาวร นิโรจน์ ท่ามาค้าขายอยู่ในตลาดปากน้่าโพ และมีกิจการเดินรถ สายตลาดปากน้่าโพ-
ลาดยาว ทั้งรับส่งคน และขนส่งสินค้า จากนั้น ได้มาท่าฟาร์มเลี้ยงไก่ “ถาวรฟาร์ม”  

เมื่อถนนพหลโยธิน ได้รับการพัฒนาเป็นถนนลาดยาง ถาวรจึงเปิดบริษัทถาวรฟาร์ม ท่าธุรกิจเดินรถสายเหนือ 
สมัยโน้น มีแข่งกันอยู่ 2 รายคือ ถาวรฟาร์ม และทันจิตต์ 

ปี 2523 ถาวร รวมทีมการเมืองท้องถิ่นปากน้่าโพเป็น “กลุ่มพัฒนาบ้านเมือง” ลงสนามเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนครสวรรค์ โดยชนะยกทีมติดติดกัน 5 สมัย 

สรุปว่า ถาวร นิโรจน์ เคยด่ารงต่าแหน่งประธานสภาเทศบาลนครสวรรค์ 1 สมัย และนายกเทศมนตรี
นครสวรรค์ 5 สมัย 

ปี 2547 ถาวรวางมือ ได้ส่งต่อให้ลูกชาย  จิตตเกษม  นิโรจน์ (เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลเป็น จิตตเกษมณ์   
นิโรจน์ธนรัฐ) เป็นนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์อีก 4 สมัย 
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จากปี 2523 จนถึงปี 2564 เทศบาลปากน้่าโพตกอยู่ ใต้การบริหารของ “ถาวร” และ “จิตตเกษม”  
เป็นเวลา 41 ปี น่าจะได้มีการบันทึกว่า กลุ่มพัฒนาบ้านเมือง ครองอ่านาจในเทศบาลนานที่สุดในประเทศไทย 

ถาวร นิโรจน์ จากโลกนี้ไป เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2551 และได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2551 ณ 
เมรุวัดนครสวรรค์ 

ส่าหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2564 
จิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ ชนะคู่แข่งขาดลอย พร้อมน่าลูกทีมพัฒนาบ้านเมือง ชนะยกทีม ทั้ง 4 เขต 

วันนี้ จิตตเกษมณ์ ดึงลูกชาย จตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ มานั่งเก้าอ้ีรองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เขาจะส่งไม้
ต่อให้ “รองฯตู”้ เหมือนตอนที่ถาวรวางมือหรือไม่? เป็นเรื่องที่ชาวนครสวรรค์จะตัดสินใจในอนาคต 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/469561  
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/469561
https://thaibestoffer.com/click.php?key=tluh96ukjukjaykcckuy&cost=0.0776&c1=1915813&c2=198921
https://thaibestoffer.com/click.php?key=tluh96ukjukjaykcckuy&cost=0.0776&c1=1915813&c2=198921
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วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 
มนต์รัก หนองผัก ‘ขยะแขยง’ 
 

 
 

มนต์รัก หนองผัก ‘ขยะแขยง’ 
มนต์รักหนองผักกะแยง ทางช่อง 3 ก่าลังเรตติ้งดี ส่วนมนต์รักหนองผัก “ขยะแขยง” ก็ก่าลังฮือฮาในสภาตู้

กระจก เมื่อนายชาดา ไทยเศรษฐ์” ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย “ผู้มากบารมีแห่งลุ่มน้่าสะแกกรัง” อภิปราย
งบประมาณปี 2565 ผ่านการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ โจมตีการจัดสรรงบประมาณ ที่ตัดงบฯ กระทรวงสาธารณสุข
อย่ าง ไม่ เหมาะสม ทั้ งที่ ก่ าลั งแก้ปัญหาโ รคระบาดของชาติ  พร้อมกับ โพล่ งประโยคตัด พ้อ “หั วหน้ า  
ถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเถอะ” แน่นอน หัวหน้าก็จะเป็นใครอ่ืนไม่ได้ นอกจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล  ส่วนเขานั้น  
ก็ย่อมจะหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไม่ต้องสงสัย และหากตีความค่าพูดของนายชาดาขณะนี้ คงจะมอง
เป็นอื่นใดไม่ได้ นอกจาก มนต์รักก่าลังเสื่อมคลาย 

เพราะอีกด้าน พล.อ.ประยุทธ์ก็ได้กล่าวในเชิงตัดพ้อในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนเช่นกัน 
กรณีมี ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยรุมโจมตีการจัดสรรงบปีระมาณของรัฐบาล ว่า 
“ขอให้ช่ วยๆ กัน ตรงไหนเกี่ ยวข้องก็ ให้ช่ วยเร่ งตอบ ปากก็ว่ า โอเค แต่ปล่อยให้ลูกพรรคซัดโครมๆ ”  
ต่างฝ่ายต่างตัดพ้อ ต่อว่า จากที่ “รัก” กลับกลายเป็น “ขยะแขยง” กันเสียแล้วหรือ 
  ตรงกันข้าม “หน้าฉาก” ดูเหมือนทั้งนายอนุทิน และท้ัง พล.อ.ประยุทธ์ จะพยายามแสดงออกถึงความรักความ
สามัคคีระหว่างกันอย่างไร้ปัญหา อย่างเมื่อวันที่ 28พฤษภาคม ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ไปตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน
โควิด-19 นอกสถานพยาบาล ที่ศูนย์การค้า เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ว่า ไม่อยากให้ใครทะเลาะกันทั้งสิ้นไม่ว่าฝ่าย
ใดก็ตาม เราต้องไปด้วยกัน การท่าสิ่งดีๆ เพ่ือสิ่งดีๆ ถือเป็นกุศลต่อตนเอง ท่าให้ประเทศชาติฟ้ืนตัวขึ้น พร้อมกับหันหน้า
ไปมองนายอนุทินที่ร่วมขบวน และยืนอยู่ข้างๆ พร้อมกล่าวว่า “ไม่มีปัญหาอะไรหรอก เข้าใจกันหมด ผมยืนยันต่อหน้า
นายอนุทินและเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ผมคุยกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว ไม่เห็นมีปัญหาอะไร 
จะมีปัญหาก็เพราะมีคนยุแยงตะแคงรั่วอยู่แถวนี้นั่นแหละ” 

ขณะที่ก่อนหน้านี้  นายอนุทินกล่าวถึงกระแสกดดันพรรคภูมิใจไทยให้ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล  
ว่า “ตัวผมเอง ผมอยากจะถอนตัวออกจากรัฐบาล ก็ถอนเองไม่ได้ ผมก็ต้องประชุมพรรค หรือผมไม่อยากถอน ไม่ยอม
ไปไหน แต่ถ้าพรรคมีมติต้องถอน ผมก็ต้องถอน ทุกอย่างก็เป็นไปตามกลไกทุกอย่าง”  
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“แต่ไม่มีเหตุอะไรในตอนนี้ที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องถอนตัว ก็ท่างานกันมาก็ 2 ปีแล้ว แล้วก็รับนโยบายซึ่งกันและ
กันเป็นอย่างดี นายกฯ ก็รับในส่วนภาพรวมของประเทศ ถ้าว่ากันในเรื่องสถานการณ์โควิด -19 นายกฯ แบ่งเบาช่วย
กระทรวงสาธารณสุขไปได้เยอะเลย เอาไปมอบให้ กทม. เอาไปมอบให้จังหวัดแต่ละจังหวัด เอานโยบายต่างๆ ไปบริหาร
ที่ ศบค. ขออย่างเดียว สธ.ต้องบริหารจัดการไปตาม ศบค.โดยที่ไม่มีอุปสรรคอะไร… ผมไม่รู้สึกว่าไม่มีอ่านาจตรงไหน 
ผมท่างานไม่เคยใช้อ่านาจท่า ผมใช้ใจท่า” 
  อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางบทบาทที่นายอนุทินพยายาม “ประนีประนอม” ประโยชน์ในรัฐบาล  
โอภาปราศัยอย่างชื่นบานทุกครั้งเมื่อยืนอยู่ เรียงเคียงข้างกับ พล.อ.ประยุทธ์  ไม่มีปัญหากรณี “วอล์กอิน”  
ถูกยกเลิก โดย “ออนไซต์” ตามการบัญชาของ พล.อ.ประยุทธ์เข้ามาแทนที่ ไม่คัดค้านเมื่อมีการผุดแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ 
ขึ้นมากลบทับ “หมอพร้อม” แถมยังพร้อมท่างานในต่าแหน่ ง “รัฐมนตรี” ไม่แปรเปลี่ยนแม้จะมีจ่ านวน  
ส.ส.มากกว่า 60 อยู่ในมือซึ่งสามารถคว่่ารัฐบาลลงได้ทุกเมื่อ ภาพของนายอนุทินจึงแนบแน่นอย่างยิ่งกับรัฐบาล 
และเป็นมิตรอย่างยิ่งกับ “พ่ีตู่” แต่กระนั้น ก็ไม่วายที่จะมีค่าถาม ไฉนจึงมีประโยค “หัวหน้า ถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้าน
เถอะ” ออกมาจากปากนายชาดา หรือภาพ “ภายใน” พรรคภูมิใจไทยเห็น แตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นผ่านบทบาทของ
นายอนุทิน 
  ซึ่งก็น่าเป็นเช่นนั้น เพราะอย่างนายชาดา มิได้สะท้อนความรู้สึกตรงไปตรงมา เฉพาะตอนพิจารณางบประมาณ
เท่านั้น หากแต่ พล.อ.ประยุทธ์และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ย่อมจ่าได้ดี กรณีการพิจารณาวาระที่ 3 ของการแก้ไข
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  เ มื่ อ น า ย ช า ด า ทิ้ ง บ อบ ม์ ก ล า ง ที่ ป ร ะ ชุ ม  “ผ ม ค ง ไ ม่ ร่ ว ม สั ง ฆ ก ร ร ม ด้ ว ย กั บพ ว ก ฉ้ อ ฉล  
ศรีธนญชัย โกหก ปลิ้นปล้อน ไร้สาระสิ้นดี นี่คือสภาโจ๊ก” แล้วจากนั้นนายชาดาและ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทั้งพรรค พา
กันเดินออกจากห้องประชุมสภาไป เพ่ือแสดงความไม่พอใจที่พรรค พปชร.ใช้แท็กติกชิงลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนท่าให้
การแก้ไขดังกล่าว “ล่ม” อย่างไม่เป็นท่า 

ทั้งที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้มีการแก้ไขในบางประเด็นที่รับได้ ไม่ใช่การมาหักกลาง
สภาอย่างที่ พปชร.ท่า นายชาดายังสื่อความซ้่าผ่านทางเฟซบุ๊กไปถึง พปชร.และรัฐบาลว่า “คุณไม่ต้องมาพูดหรือลง
โซเชียลว่าคนอย่างผมเล่นละคร คุณน่ะก็เคยเล่น…ก่อนจะถึงวันนัดลงมติ ผมทราบดีว่าผลโหวตจะออกมาอัปลักษณ์ใน
สายตาของประชาชน ผมอัดอ้ันตันใจจึงระเบิดค่าพูดออกมาในขณะนั้น ไม่ได้นัดแนะเตรียมการกับผู้ใดทั้ งสิ้น ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าแม้แต่ ส.ส.ต่างพรรคก็ยังเดินตามออกมา…ใครจริงใจ ใครตระบัดสัตย์ ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองเมื่อถึงเวลา
ครับ” 
  สะท้อนให้เห็น “ปมขัดแย้ง” ฝังลึกในรัฐบาลมาระยะหนึ่งแล้ว เพียงแต่ไม่ได้แสดงผ่านนายอนุทิน ในฐานะ
หัวหน้าพรรค หรือนายศักดิ์สยาม ชิ ดชอบ ในฐานะเลขาธิการพรรค  หากเล่นผ่าน “สงครามตัวแทน”  
อยู่ตลอดเวลา อย่างเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ใช้อ่านาจพิเศษตั้ง ศบค. ตัดการมีส่วนร่วมของ “ภาคการเมือง” ออกไป 
ซึ่งกระทบกับนายอนุทินที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง  เราก็ได้เห็นการปรากฏตัวขึ้นมาของนายศุภชัย  
ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์เฟซบุ๊ก วิพากษ์วิจารณ์กรณีดังกล่าวทันที 
โดยระบุข้อความที่อ้างว่าน่ามาจากสื่อมวลชน ว่า การใช้อ่านาจพิเศษเป็นสิ่งที่นายกฯ ประยุทธ์ถนัดที่สุด จึงไม่แปลกที่มี
การเลือกใช้อ่านาจพิเศษในการจัดการกับ “โรคระบาด” ซึ่งโครงสร้างของ ศบค.ได้ตัดการมีส่วนร่วมของภาคการเมือง
ออก รวมถึงได้ตัดคณะรัฐมนตรีออกจากการท่างานใน ศบค. 
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“หน่วยงานที่นั่งหัวโต๊ะก่าหนดทิศทางของ ศบค.กลับเป็นหน่วยงานความมั่นคง น่าโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
แทนที่จะเป็นสาธารณสุข เราจึงเห็นการมองโรคระบาดเป็นภัยความมั่นคง เป็นอริราชศัตรู ต่างจากการแก้ปัญหาโรค
ร ะ บ า ด ใ น ร อ บ ที่ ผ่ า น ๆ  ม า  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ไ ข้ ห วั ด น ก  ไ ข้ ห วั ด ใ ห ญ่  2009 ที่ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส่ า เ ร็ จ ”  
และต่อมา เมื่อโครงการฉีดวัคซีน “วอล์กอิน” ซึ่งเสนอโดยนายอนุทิน ถูกเบรกจาก พล.อ.ประยุทธ์ ในที่ประชุม ครม.  
นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.หลายสมัยจากจังหวัดอ่างทอง และยังด่ารงต่าแหน่ง “โฆษก” ของพรรคภูมิใจไทย ก็มี
ปฏิกิริยา เป็นปฏิกริยาที่แสดงผ่านโพสต์เฟซบุ๊กถึงการบริหารจัดการวัคซีนว่า “หากยังมัวแต่ยึดติดกับไอ้หมอพ้ง-หมอ
พร้อม ประชาชนจะติดโควิดกันหมด เข้าใจมั้ยยยย ลุ้งงงงงงง คนเขาบอกยังไม่รู้ฟั ง ดื้อรั้น ถูลู่ถูกัง ทิฐิมานะสูง เป้า 50 
ล้านคน หากไม่อยากให้เป็นแค่ลมปาก ลุงหาวิธีอ่ืนมาอ่านวยความสะดวกให้ชาวบ้านเถอะ”  

“แทนที่จะช่วยท่าให้มันไว คนเข้าถึงง่าย กลับเป็นตัวถ่วง และสร้างก่าแพงให้คนเข้าถึงวัคซีนยากกกกก แล้ว
แบบนี้เป้า 50 ล้านคนลุง จะเสร็จเมื่อไร??? รึว่าให้คนเขาสร้างภูมิกันเองด้วยการรับเชื้อโควิดกันทั้งประเทศ 
เห้ออออ #เพลียด่า” 
  ปฏิกิริยาแบบผ่าน “สงครามตัวแทน” มีออกมาจากพรรคภูมิใจไทยโดยตลอด ซึ่งจะทุบโต๊ะลงไปว่า นี่คือความรู้
เห็นเป็นใจของคนในพรรคก็คงไม่ได้ เช่นเดียวกันจะบอกว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของ ส.ส.เหล่านั้นก็ไม่ได้เช่นกัน 
ด้ วยมันมี ผล  “ เกี่ ย ว เนื่ อ ง ”  และ  “สื บต่ อ”  ออกไป ให้ ช วนตั้ ง ข้ อสั ง เ กต  เพราะคนอย่ า งนายอนุ ทิ น  
นายศักดิ์สยาม ที่มีคนอย่างเนวิน ชิดชอบ เป็นผู้บารมีนอกพรรค ที่แม้จะมีการแสดงออกอย่างมากด้วยมารยาทในทาง
การเมือง แต่ก็คงไม่ยอมอยู่ในสภาพ “หงอ-หงิม” เป็นผู้ถูกกระท่าฝ่ายเดียว ต้องมีการตอบโต้เพ่ือแสดงตัวตน ว่าไม่ใช่
เ พี ย ง ลู ก ไ ล่  ห า ก แ ต่ มี ศั ก ย ภ า พ ที่ จ ะ ส ร้ า ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ เ ข ย่ า รั ฐ บ า ล ไ ด้  นี่ จึ ง อ า จ เ ป็ น ค่ า ต อ บ ว่ า  
ไฉนขณะที่นายอนุทินจะยืนเคียงข้าง พล.อ.ประยุทธ์ จึงเกิดสงครามตัวแทนขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงให้นายอนุทินอย่าง
แหลมคม คมพอที่จะท่าให้คนในท่าเนียบรู้เช่นกันว่า นี่ไม่ใช่ไก่ในก่ามือของใคร พร้อมจะ “กลับบ้าน” ตามการเรียกร้อง
ของลูกพรรค เพียงแต่ตอนนี้ อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะแตกหัก ยังสามารถ “ประนีประนอม” ประโยชน์ในรัฐบาลได้ 
อย่างน้อย การต่อรองผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2565  

การต่อรองผ่านเงินกู้อีก 5 แสนล้าน ที่จะฟ้ืนฟูประเทศ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการกีฬาและ
ท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม หรือแม้กระทั่งสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวอีก 30 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) และบริษัท ระบบขนส่งมวลขนกรุงเทพ จ่ากัด (มหาชน) หรือ BTSC ที่ยังได้ข้อสรุปสุดท้าย เหล่านี้ ก็ยังเป็นสิ่งที่
พรรคภูมิใจไทยต้องอดทน “หวานอม ขมกลืน” อยู่ต่อไป เพราะถือว่า ได้มากกว่าเสีย 
เวลาที่รัฐบาลนี้เหลืออยู่กว่า 2 ปี ยังเหลือเฟือที่จะสามารถท่าอะไรได้มากอยู่ 
  ดังนั้น การแตกหักถึงขนาดแยกตัวออกจากรัฐบาล หรือบีบให้มีการยุบสภา คงไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้   
ต่างฝ่ายยังคง “สงวนจุดต่าง” เอาให้นานที่สุด กระทั่ง “ร้าวลึก” จนถึงช่วงปีสุดท้ายนั่นแหละค่อยตัดสินใจ  
แต่แน่นอนว่า ความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ย่อมไม่หวานชื่นเหมือนเดิม “มนต์รัก” ที่มีต่อกัน ย่อมเสื่อมสลายลงเรื่อยๆ 
ไม่หอมเหมือน “ผักกะแยง” ในแกงอ่อม เมนูเด็ดคนอีสาน รวมถึงคนบุรีรัมย์  แต่เพ่ิมดีกรี “ความขยะแขยง”  
ในเกมแห่งการชิงอ่านาจและผลประโยชน์ระหว่างกัน มากยิ่งขึ้นทุกทีๆ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_430474  

https://www.matichonweekly.com/column/article_430474
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พูดอย่างโหวตอีกอย่าง  
 

 
 
ร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทมีก าหนดเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 9 มิ.ย. โดยไม่มีความตื่นตัว
ใดๆ มากนักในหมู่ประชาชน 

เพราะสุดท้ายแล้วร่างกฎหมายนี้จะผ่านความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนฯ รวมไปถึงวุฒิสภาที่มา
จากการแต่งตั้ง แม้ว่าเงินกู้ 5 แสนล้านบาทเป็นจ่านวนเงินที่สูงมาก เท่าๆ กับจ่านวนเงินใช้หนี้โครงการจ่าน่าข้าวที่ผู้น่า
รัฐบาลมักใช้เป็นเหตุผลอ้างมาตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร จนเกิดการโต้แย้งในมุมเศรษฐศาสตร์และการเมืองอย่าง
กว้างขวาง แต่หากมองจากการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2565 จ่านวน 3.1 ล้านล้าน
บาทที่ผ่านฉลุย แม้มีสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลออกมาอภิปรายไม่เห็นด้วย แต่สุดท้ายผลการลงมติรับร่างก็เป็นไปเพ่ือ
รักษาอ่านาจฝ่ายบริหารไว้ 

หากการประชุมร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทสัปดาห์นี้ มีส.ส.พรรครัฐบาลอภิปรายไม่เห็นด้วยอีก ประชาชน
ย่อมคาดหมายได้ทันทีว่า การลงคะแนนเห็นชอบจะเป็นเหมือนการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 
กรณีนี้ไม่ได้สื่อว่าส.ส.ต้องรักษาวินัยของพรรค แต่ก่าลังท่าให้ประชาชนสับสนว่ า เหตุใดจึงพูดอย่างแต่โหวตอีกอย่าง 
แม้ว่าส.ส.รัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบการท่างานของรัฐบาลอย่างเข้มข้น หรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้เต็มที่
เหมือนกับส.ส.ฝ่ายค้าน แต่อย่างน้อยต้องเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างชัดเจนในประเด็นต่างๆ มีอิสระต่อการแสดง
จุดยืนทางการเมืองมากกว่านี้ 
  การท่าหน้าที่ของส.ส.ที่อภิปรายอย่างแต่ลงคะแนนอีกอย่าง จึงเป็นเรื่องที่แปลกส่าหรับกระบวนการ
ประชาธิปไตย ปกติแล้ว ส.ส.ควรต้องสะท้อนเสียงจากประชาชนที่สนับสนุนตนเองมา โดยเฉพาะเมื่อเป็นประเด็นการจัด
แผนใช้เงินจ่านวนมหาศาลทั้งที่มาจากภาษีประชาชน และเป็นภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับและชดใช้ต่อไป
ในอนาคต การลงคะแนนที่สวนทางเพ่ือรักษาความอยู่รอดของพรรคในการร่วมรัฐบาล จึงดูไม่สง่างามทางการเมือง และ
น่าจะท่าให้ประชาชนตัดสินนักการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ว่าควรเข้าไปท่าหน้าที่ในสภาอีกหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6438222  
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6438222
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/KSB0208-5.jpg
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สัมพันธ์ การเมือง ระหว่าง ประยุทธ์ อนุทิน เหมือนแก้ว ที่ร้าว 
 

 
 
สัมพันธ์ การเมือง : สังคมสามารถ “ลบ” ค าอภิปรายจากขุนพลนักพูดแห่งพรรคภูมิใจไทยได้หรือไม่  

ไม่ว่าจะเป็นค่าพูดอันคมคายของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นค่าพูดอันคมคายของ นายศุภชัย  
ใจสมุทร ตลอดจนของ นายภราดร ปริศนานันทกุล ถึงอย่างไรก็ยังด่ารงอยู่ใน “รายงาน” การประชุม  

แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยากจะลืมแม้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่อยากจะได้ยิน แต่เสียงจากการ
อภิปรายก็จะยังด่ารงคงอยู่อย่างเหนียวแน่นและมั่นคง สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของความสัมพันธ์ มีความพยายาม
จะหยิบเอาจ่านวน 60 กว่าเสียง ที่พรรคภูมิใจไทยลงคะแนน ความหมายก็คือ เท่ากับพรรคภูมิใจไทยยอมรับต่อร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2565 ความหมายก็หมายความว่ายอมรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เท่ากับ“ค่าอภิปราย”ได้หมดบทบาทลงไป 

ค่าถามก็คือ ปัญหาที่พรรคภูมิใจไทยสะท้อนได้รับการสะสางแก้ไขหรือไม่ หากไม่ได้รับการแก้ไขทุกเนื้อถ้อย
กระทงความก็ยังเป็นความจริงอยู่อย่างมั่นคง แม้แต่คนของพรรคภูมิใจไทยก็จะยังมีปัญหาค้างคาอยู่ ในความเป็นจริง 
สายสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยได้เกิดรอย“ร้าว”แล้ว ที่มีการสรุปตั้งแต่ยุคโรมันมาแล้วว่า ก่อนพูดเรา
เป็นเจ้าของค่าพูด แต่ภายหลังจากเปล่งค่าพูดออกไปแล้ว ค่าพูดนั่นแหละจะเป็น“เจ้านาย”เหนือเราซึ่งเป็นคนพูด ยัง
เป็นความจริงอยู่ส่าหรับกรณีของพรรคภูมิใจไทย 

เนื่องจากทุกค่าพูดไม่ว่าจะจาก นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ไม่ว่าจะจาก นายศุภชัย ใจสมุทร ได้สะท้อนและยืนยัน
ปัญหาระหว่ า ง  พล .อ .ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา  กับ  นายอนุทิ น  ชาญวี รกู ล  ตั้ ง แต่  “วอล์ ก  อิน” กระทั่ ง   
“หมอพร้อม”ครบถ้วน การด่ารงอยู่ร่วมกันระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพรรคภูมิใจไทยจึงไม่เหมือนเดิม 
ยิ่ ง การ เปิ ด เกมฉี ด“วั คซี น”นับตั้ ง แต่ วั นที่  7 มิ ถุ น ายน  ออกมาอย่ า ง ไม่ เป็ นอย่ า งที่ ทั้ ง  พล .อ .ประยุทธ์   
จันทร์โอชา และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล คุยโวเอาไว้ รอย “ร้าว” ที่มีอยู่ก็จะยิ่งร้าว “ลึก” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6440630   

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6440630
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/A01-022-scaled.jpg
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คิกออฟ "ฉีดวัคซีน" คิกออฟ "การเมือง" ! 
 

 
 

ตลอดทั้งวัน 7 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ปฏิบัติการคิ๊กออฟฉีดวัคซีนทั่วประเทศ กลายเป็นเหตุการณ์ที่สามารถ  
"ชิงพื้นที่สื่อ" ให้กลับมาอยู่ในมือของ "ฝ่ายรัฐบาล" ท าเอาสุ้มเสียงของ "ฝ่ายค้าน" และฝ่ายต่อต้านทั้งในและนอก
สภาฯ ดูจะเงียบเหงาลงไปถนัดใจ ! 

เช้าตรู่ของวันจันทร์ที่  7 มิ.ย. "บิ๊กตู่ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ในฐานะ "ผอ.ศบค." เดินสายลงตรวจพ้ืนที่ ที่เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน เริ่มคิวแรกกันที่ 
การตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แล้วต่อด้วย ศูนย์ฉีดวัคซีน
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพ้ืนที่กรุ ง เทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์  1 สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

แน่นอนว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เดินสายไปตรวจการฉีดวัคซีนเพียงล่าพัง แต่งานนี้ ยังควงรัฐมนตรี ชนิดที่
เรียกว่า ยกคณะไปกันทั้งครม. ก็คงไม่ผิดนัก รวมทั้งยังมีภาพการตรวจงานเคียงข้างกับ  "อนุทิน ชาญวีรกูล"  
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่น คล้ายกับต้องการใช้ 
"ภาพ" เป็น "ค่าตอบ" เพื่อสยบทุกดรามาการเมืองที่คุกรุ่นกันมาก่อนหน้านี้ 

บนกระแสข่าว ความขัดแย้งในการท่างานเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระหว่างพล.อ.
ประยุทธ์  กับ อนุทิน จนลุกลามเกิดเป็น "ศึกใน" ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ท่าให้ลูกพรรคทั้ งภูมิ ใจไทย  
กับพรรคพลังประชารัฐ ต่างออกมาเปิดวิวาทะรายวัน 

ขณะเดียวกัน ยังน่าสนใจว่า ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาล โดยเฉพาะทั้งพล.อ.ประยุทธ์ กับอนุทิน ต่าง
โดนมรสุม ด้วยกันทั้งคู่ เมื่อพรรคฝ่ายค้าน ทั้ง "เพ่ือไทย-ก้าวไกล" รุมถล่มตั้งแต่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ 2565 ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ด้วยประเด็นที่อ่อนไหว ว่า หากวัคซีนที่รัฐบาลสั่งซื้อ
ไป "ไม่มาตามนัด" รัฐบาลจะท่าอย่างไร จะยิ่งเป็นการสะท้อนความผิดพลาดล้มเหลวการบริหารจัดการของพล.อ.
ประยุทธ์ ด้วยหรือไม่ ? 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210607/17c4e99999343203318564c80201a50c66c238d99922cc16ebca4cb3879ff44a.jpg?itok=1OoLaF7E
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แต่แล้ว กลับกลายเป็นว่า รัฐบาลเลือกที่จะใช้ "ความนิ่ง" เพ่ือสยบ "ดรามา" ทั้งในและนอกสภาฯ จนท่าให้ 
"กองเชียร์รัฐบาล" เริ่มหงุดหงิดหัวใจ การชี้แจงในสภาฯ เมื่อวันประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ65 ก็ไม่ดุเดือด
อย่างที่คาดการณ์กันเอาไว้ 

ทว่าเมื่อล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ เลือกที่จะผลักดันให้ "การฉีดวัคซีน" ที่ประกาศให้เป็น "วาระแ ห่งชาติ" 
ด่าเนินการกันได้ในหลายจังหวัดเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา แม้ในบางจังหวัด ยังเกิดปัญหาอยู่บ้าง มีการแจ้งเลื่อนการฉีด
วัคซีนก็ตาม 

เป้าหมายของรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ที่ขับเคลื่อนเดินหน้าโดย "บิ๊กป้อม"พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะ "ผู้จัดการรัฐบาล" เองที่ต้อง "โชว์ฝีมือ" การสร้างเอกภาพขึ้นภายในพรรคร่วมรัฐบาล 
ควบคู่ไปกับการเดินหน้ามุ่งไปที่ปัญหาใหญ่ คือการเร่งกระจายการฉีดให้ได้อย่างรวดเร็ว และมากที่สุด น่าจะเป็น 
"ค่าตอบ" จากฝ่ายบริหารอย่างบิ๊กตู่ ที่น่ามาใช้ "สยบ" การเมืองทั้ง "คนกันเอง"  ไปจนถึง "ฝั่งตรงข้าม" ได้ในคราว
เดียวกัน ! 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250872  
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/250872
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วันที่ 8 มิถุนายน 2564 - 09:50 น. 
เพื่อไทย เปิดแผล งบราชการลับ ขย้ี กล่องดวงใจ ‘ความม่ันคง’ 

 
 
เพื่อไทย เปิดแผล งบราชการลับ ขย้ี กล่องดวงใจ ‘ความม่ันคง’ 

กรณี ‘งบราชการลับ’ ที่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ออกมาเปิดกระทั่ง กลายเป็น ‘ประเด็น’ ในทางการเมือง 
ด่าเนินไปเหมือนบทสรุปจาก ‘กระทรวงกลาโหม’ นั่นก็คือ เป็นสภาพที่ด่ารงอยู่มาทุกร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นของกองทัพบก ไม่ว่าจะเป็นของกองทัพอากาศ  อย่าได้แปลกใจหากประธาน
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ป ร ะส าน ง า น สม า  ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎร พร ร ค ร่ ว ม รั ฐ บ า ล  ( วิ ป รั ฐ บ าล )  น า ย วิ รั ช  
รัตนเศรษฐ จากพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ตื่นเต้น เพียงแต่นี่เป็นร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2565 
เท่านั้นเอง เป็น ‘งบราชการลับ’ ในสถานการณ์แห่งการ แพร่ระบาดของโควิด  ในสถานการณ์แห่งการพลิกเปลี่ยนใหญ่
ในทางการเมือง 

เมื่อน่างบประมาณ ‘กลาโหม’ ไปวางเรียงอยู่เคียงกับงบประมาณ ‘สาธารณสุข’ ก็เห็นความแตกต่าง  
เป็นความแตกต่างในยุค ‘หลัง’ สงครามเย็น ต้องยอมรับว่า ‘ภูมิทัศน์’ ทางด้าน ‘ความมั่นคง’ นับแต่ยุคหลังสงคราม
เย็ น  นั บแต่ ยุ คการแพร่ ระบาดของ ไวรั ส โ ควิ ด ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ดการ เปลี่ ย นแปลงอย่ า ง ใหญ่หลว ง  นิ ยาม  
‘ความมั่นคง’ ไม่ เหมือนกับในยุคแห่ง”สงครามเย็น”อีกแล้ว ยิ่ งกว่านั้น ยังต้องค่านึงถึงความมั่นคงจาก  
‘โรคระบาด’ ตลอด 3 วัน 3 คืนในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 2565 ได้มีการเน้น
ให้เห็นถึงการรุกเข้ามาของภัยพิบัติอย่างใหม่ มิได้เป็นภัยจาก ‘คอมมิวนิสต์’ หากแต่เปน็ภัยจากสถานการณ์การต่อสู้กับ 
‘โรคระบาด’ มีความจ่าเป็นเป็นอย่างสูงในเรื่อง ‘วัคซีน’ มิได้เป็นปืน มิได้เป็นเครื่องบิน มิได้เป็นเรือด่าน้่า 

หากฝ่ายรัฐบาลตั้งรับต่อการรุกเข้าไปยัง ‘งบราชการลับ’ อย่างไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริง และด้วยความ
ไม่ เ ข้ า ใ จ ต่ อ ส ถ าน  ก า รณ์ ที่ เ ป ลี่ ย น แป ล ง ไ ป อย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  กา ร พิ จ า รณาร่ า ง พรบ . งบ ปร ะม า ณ ใ น  
‘ขั้นกรรมาธิการ’ จะร้อน เป็นความร้อนจากการรุกเข้าไปและขยี้รายละเอียดของ ‘งบราชการลับ’ ภายใต้สถานการณ์
ใหม่ทางสังคมและการเมือง นี่คืออีกแนวรบของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2764685  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%82%E0%B8%8200006.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%82%E0%B8%8200006.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2764685
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%82%E0%B8%8200006.jpg
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8 มิถุนายน 2564 
"ชัชชาติิ" เว้นระยะ (ไม่ห่าง) เพื่อไทย เร่งแต้ม ท้ิงห่าง “จักรทิพย”์ 
 

 
 

บรรดาผู้สมัคร ส.ก.-ส.ข.จากพรรคเพื่อไทย จะเป็นกองหนุนของชัชชาติในอนาคต เวลานี้ คะแนนนิยมระหว่าง 
“ชัชชาติ” กับ “จักรทิพย”์ เบียดกันมา คู่คี่-สูสี แต่วัดกันตัวต่อตัวแล้ว “ชัชชาติ” ยังมีภาษีดีกว่าเล็กน้อย  

กระแสข่าว เมื่อปลายเดือนเม.ย.ว่า  “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ” อดีต รมว.คมนาคม จะถอนตัวลงชิงเก้าอ้ี  
“ผู้ ว่ าฯ  กทม .” และจะกลับ ไปท่ า ง านกับพรรค เ พ่ือ ไทย  เนื่ อ งจาก  “นายทุนบิ๊ ก เนม”  เคาะชื่ อ จบที่   
“บิ๊กแป๊ะ”  พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  อดีต ผบ.ตร.  คงไม่จริ งตามที่ลือกัน  แถมกระแสข่าวที่  “ทักษิณ  
ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ทาบทามให้ “ชัชชาติ” นั่งเก้าอ้ีหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยก็แทบปิดประตูตายไปได้เลย เพราะ 
“ทักษิณ” มีชื่อ “บิ๊กเนม” อยู่ในใจแล้ว ซึ่งการข่าววงในคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่ “ชัชชาติ” แน่นอน 

ขณะที่ ชัชชาติ ถึงกับต้องออกมาปฏิเสธข่าวอย่างหนักแน่น พร้อมยืนยันว่ายังคงตั้งใจที่จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.
เช่นเดิม เพราะเตรียมตัวมากว่า 2 ปี โดยตัดสินใจรวมตัวกับบรรดานักวิชาการ นักธุรกิจ เพื่อมาลุยสนามนี้ 

ต้นเดือน ธ.ค.2562 ชัชชาติเปิดตัวลงสนาม กทม.ด้วยอีเวนท์  “ชัชชาติ ชวนคุย คนกรุงเทพฯ ช่วยคิด” 
ที่ลานกิจกรรม ชุมชนโรงหมู  คลองเตย พร้อมกับเปิดชื่ อ  “กลุ่ มกรุ ง เทพที่ดีกว่ า เดิม”  Better Bangkok  
เพ่ือขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเรื่องรถติด ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปัญหาน้่าท่วมขัง เป็นต้น 

นับแต่นั้นมาชัชชาติก็เดินหน้าท่าการบ้านลงพ้ืนที่ เพ่ือหาแนวทางมาพัฒนากรุงเทพมหานคร และได้ข้อสรุปว่า
จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ โดยเว้นระยะห่างเพ่ือไทย ไม่ให้ถูกฝ่ายตรงข้ามใช้กระแสการเมือ ง
ระดับชาติมาโจมตี  

การเตรียมลงสมัครผู้ว่าฯกทม.ของชัชชาติที่หน้าฉากปราศจากพรรคการเมืองใดให้การสนับสนุน  และท่า
กิจกรรมในนามกลุ่มกรุงเทพที่ดีกว่าเดิมท่าให้ทุกย่างก้าวของเขามีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะเป็นรู้กันว่า “คนเมือง
หลวง” อยู่ในอาการเบื่อพรรคการเมือง ชัชชาติจึงประกาศรับอาสาสมัครในนาม “เพ่ือนชัชชาติ” โดยแจ้งข่าวว่า “ผม
เชื่อในพลังของพวกเราทุกคน ผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถร่วมมือกันหาทางออกและลงมือท่าเพ่ือท่าให้กรุงเทพฯ ของ
เราดีขึ้นได้ มาเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัคร ”เพ่ือนชัชชาติ” ที่จะช่วยกันท่าให้กรุงเทพฯเป็นเมืองน่าอยู่ส่าหรับทุกคน...” 

ว่ากันตามจริง ฐานแฟนคลับของชัชชาติ เป็นฐานของคนรุ่นใหม่ ทุกกิจกรรมของชัชชาติที่ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ
ประชาชน จะถูกโปรโมทผ่านทางโชเซียลมีเดียพุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย อยู่ที่ว่าเขาจะก่าหนดอีเวนต์ในแต่ละครั้ง เจาะ
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กลุ่มเป้าหมายในส่วนใด เหนืออ่ืนใด พรรคเพ่ือไทยชัดเจนแล้วว่า ไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แต่เตรียมผู้สมัคร ส.ก. ไว้
ครบทุกเขต และเริ่มการหาเสียงแล้ว จึงน่าจับตาว่า บรรดาผู้สมัคร ส.ก.-ส.ข.จากพรรคเพ่ือไทย จะเป็นกองหนุนของชัช
ชาติในอนาคต 

เวลานี้ คะแนนนิยมระหว่าง “ชัชชาติ” กับ “จักรทิพย์” เบียดกันมา คู่คี่ -สูสี แต่วัดกันตัวต่อตัวแล้ว  
“ชัชชาติ” ยังมีภาษีดีกว่าเล็กน้อย ต้องจับตาว่าจะมีคู่แข่งหน้าใหม่เปิดตัวมาอีกหรือไม่ แต่จังหวะนี้ วิกฤติโควิดเป็น
โอกาสที่ “ชัชชาติ” ก่าลังสะสมแต้ม เพ่ือทิ้งห่าง “จักรทิพย์ ” ให้ได้มากที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942311  
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E-DUANG : ปฏิมา เพื่อไทย ปรับ LOOK ความเป็นจริง พลังประชารัฐ 
 

 
 

การเคลื่อนไหวของ Tony Woodsome ก่อผลสะเทือนในทาง การเมืองอย่างเด่นชัด เหมือนกับจะสะเทือนไป
ยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะสิ่งที่ Tony Woodsome น่าเสนอมาจากบทเรียน และความจัดเจนในฐานะที่เคย
ด่ารงต่าแหน่งเป็น”นายกรัฐมนตรี”มาก่อน ทั้งยังเป็น “นายกรัฐมนตรี”ที่ประสบความส่าเร็จเป็นอย่างสูงในด้าน”การ
บริหาร” ทิ้ง “ผลงาน” ในความทรงจ่าฝังอยู่ในใจของ”ประชาชน” ขณะเดียวกัน ในเมื่อ Tony Woodsome ด่ารงอยู่
ในจุดอันเคยเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยมาก่อน ผลสะเทือนที่แน่นอนเด่นชัดจึงย่อมตกแก่พรรคเพ่ือไทยไปโดย
อัตโนมัติ กระนั้น ผลสะเทือนก็มิได้มีแต่กับพรรคเพ่ือไทยเท่านั้น หากแต่ยังตกกระทบไปยังพรรคการเมืองอื่นที่มีบทบาท
อยู่ในขณะนี้อย่างพรรคพลังประชารัฐอย่างมีนัยส่าคัญ ผลสะเทือนนี้แหละที่มากด้วยความละเอียดอ่อน 
  ความละเอียดอ่อนนี้สัมพันธ์กับรากฐานการเกิดขึ้นของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะมองในด้านโครงสร้าง ไม่ว่า
จะมองในด้านตัวบุคคลมีความใกล้ เคี ยงยิ่ งกับพรรคไทยรัก ไทย  อย่ามองเ พียงแต่ภาพของ นายสุ ริยะ  
จึงรุ่งเรืองกิจ อย่ามองเพียงภาพของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ละม้ายเหมือนกับเทียบเชิญต่อ นายเสนาะ เทียนทอง 
แท้จริงแล้วบทบาทของ นายเสนาะ เทียนทอง ในพรรคไทยรัก ไทยก็เหมือนกับบทบาทของ นายเสนาะ เทียนทอง เมื่ อ
ออกจากพรรคชาติ ไทย เข้ า ไปอยู่ ในพรรคความหวั ง ใหม่  นี่ ก็ อีหรอบ เดี ยวกับที่ ก่ าลั ง เกิ ดขึ้ น ในพรรค 
พลังประชารัฐ ค่าถามก็คือ พรรคเพ่ือไทยและ Tony Woodsome จะท่าอย่างไรจึงจะสร้างจุดต่างจากพรรคพลังประชารัฐได้ 
  หากพรรคพลังประชารัฐมี  นายสุริยะ จึงรุ่ ง เรืองกิจ มี  ร.อ.ธรร มนัส พรหมเผ่า พรรคเพ่ือไทยก็มี   
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล มี ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บ่ารุง กระนั้นหรือ  ตรงนี้เองที่ Tony Woodsome จ่าเป็นต้องใช้
บริการทางการเมืองผ่านกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย อย่างเป็นพิเศษ เพ่ือสร้าง”ปฏิมา”ใหม่ให้กับพรรคเพ่ือไทยก่อน”
การเลือกตั้ง” 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_432625  
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